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สมภพ รอดกลาง

“เราต้องทำาให้ ธ.ก.ส. Hi-Tech Hi-Touch

เข้าถึง จริงใจ และทันโลก”

 ความจริงจังต่อหน้าท่ีการงาน การเตรียมพร้อมที่จะท�างานในทุกต�าแหน่งทุกพื้นที่ที่มีค�าส่ังลงมา 

เป็นผู้บุกเบิกงานใหม่ ท�างานอย่างเข้าถึงเนื้องาน ใฝ่รู้ตลอดเวลาเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กร  

ทุกอย่างนี้ล้วนเป็นคุณสมบัติขั้นสุดยอดของนักบริหารที่ดี ซึ่ง “สมภพ รอดกลาง” ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นหนึ่งในนักบริหารที่มีคุณสมบัติดังกล่าวอย่างครบถ้วน

 มากกว่านัน้เขายงัเป็นนกับรหิารใจคน จนขึน้ชือ่ว่าเป็นหนึง่ในผูบ้รหิารทีม่ลีกูน้องรกั และระลกึถงึ

มากที่สุด  

 “อาศัยความจริงใจกับลูกน้อง มองเขาว่าไม่ใช่ลูกน้อง แต่ต้องมองเป็นน้อง” เป็นประโยคหน่ึงที่

คุณสมภพ รอดกลาง กล่าวเอาไว้ถึงการท�างานร่วมกันกับทีมงานที่เกี่ยวข้องในการท�างานที่ ธ.ก.ส.  

ตลอดระยะเวลากว่า 36 ปีที่ผ่านมา

 สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้บริหารที่มีหัวใจ ใส่ใจ และเข้าใจ เข้าถึงเพื่อนร่วมงานได้อย่างดียิ่ง 

ไม่เพยีงเท่านัน้ ยงัส�าแดงให้เหน็ถึงประสทิธิภาพในวสัิยทศัน์ทีน่�ามาใช้ในการบรหิารบคุคลในฐานะทีเ่ป็นหนึง่

ในทีมผู้บริหารระดับสูงของ ธ.ก.ส. ในปัจจุบัน



ทรรศวรรษที่ 3 ทรรศวรรษที่ 4 ทรรศวรรษที่ 5 ทรรศวรรษที่ 6

5

คนโคราชกับจุดเริ่มต้นงานที่ ธ.ก.ส.

 คุณสมภพ รอดกลาง เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมามาแต่ก�าเนิด ร�่าเรียน และเติบโตในแดนดินถิ่น 

“ย่าโม” เมอืงโคราช กระทัง่เข้ารบัการศึกษาในระดบัอดุมศกึษาทีค่ณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ในสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

 “จริงๆ ผมอยากเรียนด้านสัตวบาลนะ แต่เราเรียนไม่เก่ง เลยเลือกภาควิชานี้ไม่ได้ ก็เลยมาอยู ่

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  ซึ่งภายหลังได้กลายเป็นภาควิชาส�าคัญของธุรกิจเกษตร เพราะครอบคลุม 

ด้านธุรกิจเกษตร การบริหารจัดการฟาร์ม”คุณสมภพ กล่าวถึงการตัดสินใจเรียนต่อในครั้งนั้น

 แม้จิตใจมุ่งหวังที่จะได้ร�่าเรียนในทาง “สัตวบาล” ก็จริง กระนั้นเมื่อเข้ามาสู่รั้วของเศรษฐศาสตร์

เกษตร ในฐานะหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมการเกษตร ก็ดูเหมือนว่าอนาคต 

จะไม่มดืมนนกั โดยเฉพาะในช่วงทีร่�า่เรยีนระหว่างปี 2522 - 2525 ประเทศไทยก�าลงัก้าวเข้าสูย่คุสมยันายก

รฐัมนตรี พลเอกเปรม ตณิสลูานนท์ สมยัแรก และต่อเนือ่งไปอีก 2 สมยัในเวลาต่อมา อนัเป็นยคุทีป่ระเทศไทย

เริ่มให้ความส�าคัญในการพัฒนาระบบ และโครงสร้างเกษตรกรรมของชาติใหม่

 คณุสมภพเล่าว่า “พอเรยีนถึงปี 3 กม็าฝึกงานที ่ธ.ก.ส. สาขานครราชสมีา ฝึกอยู ่2 เดอืน กม็คีวาม

ตัง้ใจทีจ่ะท�างานที ่ธ.ก.ส. จากนัน้กลบัไปเรยีนต่อปี 4 จบมา ธ.ก.ส. ยงัไม่เปิดรบัคนเข้าท�างาน  เลยไปท�างาน

ที่อื่นก่อน ที่แรกที่ผมท�างานคือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อยู่ที่คลองจั่น เดิมทีเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ประเภทหนึ่ง เก่ียวกับการเผยแพร่ศาสนา คือผมจบด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร พอเรียนจบวันนี้ วันรุ่งขึ้น 

ไปท�างานที่นั่นเลย ที่ผมไปท�าเพราะเงินเดือนเยอะ 4,000 บาท สมัยนั้นปริญญาตรีเงินเดือนแค่  

2,300 บาทเอง แต่ผมได้ 4,000 แถมได้เบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายอีก 2,000 สมัยก่อนเยอะมาก หน้าที่ผมคือ  

ไปแนะน�าชาวบ้านให้มีการรวมกลุม่กัน รบับรจิาคเงนิจากคนทีพ่อมกี�าลังเดอืนละ 5 บาท 10 บาท เพือ่ปล่อยกู ้

ไปช่วยคนจน ผ่านการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารบัญชี คือรูปแบบเหมือนสหกรณ์เลย”

 กระนั้นด้วยความตั้งใจ มุ่งม่ัน หรือมีเป้าหวังเอาไว้แต่ต้นว่า อยากท�างานท่ี ธ.ก.ส. เมื่อมีโอกาส 

คุณสมภพ ก็ไม่ปล่อยโอกาสนั้นให้หลุดลอยไป แม้ว่าการท�างานที่เดิมจะมีผลตอบแทน หรือมีผลประโยชน์

ในแง่เศรษฐกิจอยู่ไม่น้อยก็ตาม
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 “หลังจากนั้นมา 6 เดือน ธ.ก.ส. ก็เปิดสมัครสอบพอดี สอบครั้งแรกก็ติดเลย ได้ไปประจ�าที่โคราช 

ที่เราเคยฝึกงานมา สมัยนั้นสาขาโคราชเป็นสาขาที่ใหญ่มาก ผมมีความผูกพันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว เพราะ

ผมเคยฝึกงานที่นี่มาก่อน จึงถือเป็นความลงตัวและเหมาะเจาะเหมือนที่คิดหวังไว้” 

 เพราะนอกจากจะได้งานท�าอย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว ยังได้มาเริ่มงานในสายอาชีพนี้ที่เมือง 

บ้านเกดิของตนเอง ทีส่�าคญักม็คีวามคุน้เคยกบัสถานที ่และผูค้นในส�านกังานทีต่นเองเคยมาฝึกงานก่อนหน้า

อยู่แล้ว 

 คุณสมภพ เล่าถึงจุดเริ่มต้นในการท�างานว่า “สมัยก่อนคนที่จบปริญญาตรี ปี 2525 มาท�างานที่  

ธ.ก.ส. บางคนบรรจุครั้งแรกเป็นหัวหน้าหน่วยเลยนะ มีลูกน้อง 7 - 8 คน แต่ที่ผมไปท�าเนี่ย หลังจากอบรม

ที่ก�าแพงแสน 2 เดือน ต�าแหน่งแรกคือ ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยอ�าเภอบัวใหญ่ ก็ถือว่าไปเป็นหัวหน้าเขา 

เหมือนกัน สมัยก่อนพนักงานส่วนใหญ่ ซี 2 ซี 3 ระดับการศึกษา ปวช. ปวส. (ปริญญาตรี ซี 4)”
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 “ตอนนั้นผมก็ต้องปรับตัวพอสมควร เพราะเมื่ออบรมเสร็จแล้วก็ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าเลย ขณะที่คน

ที่มาสอนงานผม อยู่ในต�าแหน่งระดับ 2 - 3 เขาก็คงรู้สึกไม่พอใจอยู่บ้าง เลยสอนบ้างแกล้งบ้าง แต่โชคดีว่า

หัวหน้าหน่วยของผมในขณะน้ัน ขออนุญาตเอ่ยช่ือ คือ ท่านรองผู้จัดการ สุรพงศ์ นิลพันธ์ ท่านสอนงาน 

ดีมาก เพราะท่านมีหลักคิดที่ดี จับประเด็นเก่ง ผมเลยได้ประโยชน์และความรู้มาไม่น้อย”

 เข้าไปท�างานได้ไม่นาน โครงการใหญ่ส�าหรับประเทศไทยก็เริ่มปรากฏร่างชัดข้ึน เป็นโครงการ 

ทีเ่ปลีย่นแปลงวถิทีางเกษตรกรรมของเกษตรกร หรอืชาวนาผูป้ลกูข้าวจากเดมิไปอย่างสิน้เชงิมาจนถงึปัจจบุนันี้  

นั่นคือ “โครงการรับจ�าน�าข้าว” ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

 โครงการรบัจ�าน�าข้าวจากเกษตรกร เป็นนโยบายทีเ่กดิขึน้ โดยมผีลสืบเนือ่งมาจากราคาข้าวเปลอืก

ของเกษตรกรราคาตกต�่ามาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวที่จะมีข้าวเปลือกไหลเข้าสู่ตลาด 

เป็นจ�านวนมาก ขณะที่ปริมาณความต้องการยังมีเท่าเดิม รัฐบาลจึงคิดหาทางช่วยเหลือโดยการพยายาม

ชะลอข้าวเปลือกส่วนเกินความต้องการของตลาด ไม่ให้ไหลเข้าสู่ระบบตลาดเร็วเกินไป อันจะส่งผลให้ราคา

ข้าวตกต�่าลงเรื่อยๆ ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้เกษตรกรน�าข้าวเปลือกมาจ�าน�ากับรัฐบาลเอาไว้ก่อน

 โดยก�าหนดราคาจ�าน�าเสมือนการประกันราคาข้าวขั้นต�่าให้แก่ชาวนา หากราคาข้าวเปลือก 

ในท้องตลาดปรับสูงขึ้นเกินกว่าราคารับจ�าน�าบวกดอกเบี้ย 3% ต่อปี เกษตรกรก็สามารถไถ่ถอนข้าวเปลือก

ออกไปขายเองได้ แต่หากราคาข้าวเปลือกต�่ากว่าราคารับจ�าน�าบวกดอกเบี้ย ชาวนาก็สามารถปล่อยข้าว 

ให้หลุดจ�าน�าโดย รัฐบาลจะท�าหน้าที่ขายข้าวแทนเกษตรกร

 ในช่วงแรกของโครงการรับจ�าน�าข้าวของรัฐบาลนี้ ได้ใช้วิธีให้องค์การคลังสินค้า (อ.ค.ศ.) เช่าคลัง

สินค้าเอกชนที่บัวใหญ่เพื่อใช้เก็บรักษาข้าวเปลือกแล้วออกใบประทวนสินค้าให้เกษตรกร โดยใบประทวนนี้

จะน�าไปใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินกับ ธ.ก.ส. 

 วธินีีไ้ม่ได้รบัความนยิม เพราะปรากฏว่าเกษตรกรต้องขนข้าวจากจงัหวดัอืน่เดนิทางมาจ�าน�าทีค่ลัง

สินค้าที่ก�าหนด ในปีการผลิตต่อมารัฐบาลเลยคิดการอ�านวยความสะดวกให้แก่ชาวนา โดยรัฐบาลได้สั่งให้ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ารับจ�าน�าข้าวเปลือกของชาวนาที่เก็บไว้ในยุ้งฉาง

ได้เอง และวิธีการนี้ก็ได้รับความนิยมแพร่หลายขึ้นมาในทันใด



8

ทรรศวรรษที่ 3 ทรรศวรรษที่ 4 ทรรศวรรษที่ 5 ทรรศวรรษที่ 6

  “ผมได้รับมอบหมายให้ท�างานรับจ�าน�าข้าวข้าวเปลือกนี้ เนื่องจากพื้นฐานผมเป็นคนต่างจังหวัด 

รู้จักชาวบ้าน ชาวนาดี หน้าที่ของผมคือ ออกประชุมกับชาวบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ อีกเหตุผลหนึ่ง

ที่ผมมีความถนัดกับงานในลักษณะน้ี เน่ืองจากตอนเรียนผมเป็นนายกสโมสร ดังนั้นเรื่องเทคนิคการเจรจา 

การประชุม การไฮปาร์ก การพรีเซนต์ ผมถนัด” คุณสมภพ กล่าวในเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้ได้รับมอบหมาย 

ให้รับผิดชอบในงานใหญ่และใหม่นี้  

 “ยุคนั้น คุณจ�าลอง โต๊ะทอง เป็นผู้จัดการ ธ.ก.ส. ท่านมีแนวคิดว่า ถ้าเกษตรกรขายข้าวอยู่แบบนี้

แย่แน่ ท่านเลยคิดตั้งให้ ธ.ก.ส. มีหน่วยงานรับผิดชอบช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงจังให้สามารถขายข้าวได้

ในราคายุติธรรม ผมเลยถูกเชิญไปสมัครและฝึกงาน ท่ี ฉางข้าว ธ.ก.ส ท่าข้าวก�านันทรง สมัยก่อนท่าข้าว

ก�านันทรง จะมีการประกาศราคาข้าว เป็นปัจจุบันทุกวัน คนที่แจ้งราคาข้าวนั่นแหละคือ ผมเอง ผมท�างาน

ที่นั่น ตั้งแต่ปี 2529 - 2534  เวลาท�างาน 14.00 - 22.00 น. ไม่มีวันหยุด

 ท่าข้าวก�านันทรง ที่คุณสมภพ กล่าวนี้ ในอดีตมีความส�าคัญยิ่งนัก ในฐานะเป็นสถานที่ซื้อขายข้าว

เปลือกที่ใหญ่ท่ีสุดและมีบทบาทในการก�าหนดสถานะราคาข้าวในประเทศไทย กล่าวคือ ท่าข้าวก�านันทรง 

ด�าเนินการโดยก�านันทรง องค์ชัยวัฒนะ ตั้งอยู่ที่อ�าเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ แท้จริงท่าข้าวแห่งนี้ท�า

หน้าที่เพียงเป็นสถานที่ในการซื้อขายข้าวเปลือก ที่รวมผู้ซื้อและผู้ขายจ�านวนมากรายมาพบปะ และต่อรอง

ซื้อขายกันโดยวิธีประมูลราคา หรือต่อรองราคา

 นอกจากนีท่้าข้าวแห่งนี ้ยงัให้บรกิารด้านข้อมลูข่าวสารด้านการตลาด และราคาข้าว รวมทัง้ก�ากบั

ดูแลไม่ให้ราคาซื้อขายต�่ากว่าท่ีควรจะเป็น พร้อมหาสิ่งอ�านวยความสะดวก และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

ที่ได้มาตรฐานไว้คอยให้บริการ ได้แก่ เครื่องชั่ง รถยนต์ รถตักข้าว ยุ้งฉาง กรรมกร บ้านพัก ซึ่งการให้บริการ

อ�านวยความสะดวกทางด้านการตลาดถือเป็นรายได้หลักของท่าข้าว

 ด้วยเหตทุีมี่การซือ้ขายข้าวกันมากทีส่ดุแห่งหนึง่ ท�าให้ราคาการซือ้ขายข้าวของทีน่ีก่ลายเป็นราคา

อ้างองิการซือ้ขายข้าวในประเทศไทยไปในตวัอยูร่ะยะเวลาหนึง่ จงึไม่ใช่เรือ่งแปลกทีใ่นยคุรุ่งเรอืงของท่าข้าว

ก�านันทรง จึงมี ธ.ก.ส. เข้าไปประจ�าการเพื่อรับรู้รับทราบความเคลื่อนไหวของราคาข้าวในขณะนั้นนั่นเอง
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เตรียมความพร้อมอยู่เสมอ  
เพื่อบุกเบิกงานใหม่

 ช่วงหวัเลีย้วหวัต่อระหว่างงานทีเ่ริม่ใหม่ และความเปลีย่นแปลงภายในของ ธ.ก.ส. ทีเ่ริม่มกีารปรบั
โครงสร้างใหม่ในช่วงปี 2526 - 2527 นั้นน�าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างมาสู่คุณสมภพ เรื่องแรกที่ต้องเข้าใจ
นั่นคือ การปรับปรุงโครงสร้างของ ธ.ก.ส. ในช่วงเวลานั้น

 คณุสมภพเล่าว่า “ตอนทีง่าน ธ.ก.ส. บวัใหญ่ ได้ 3 ปี มเีปิดสอบพนกังานระดบั 6 แต่ก่อนโครงสร้าง 
ธ.ก.ส. ไม่เหมือนปัจจุบันน้ี จะมีพนักงานซี 2 ซี 3 เยอะ เหมือนยศจ่าในวงการต�ารวจ กว่าจะสอบเป็น 
นายร้อยเนี่ยยากมาก คือสอบข้อเขียนเสร็จแล้วยังมีสอบสัมภาษณ์อีก ความประพฤติไม่ดีก็จะถูกตีตก 
สัมภาษณ์ ไม่ดีก็ตก คือยากมาก อีกอย่างหนึ่งโครงสร้างเงินเดือนของซี 2 ซี 3 ก็ไม่ได้มากอะไร สุดท้ายเลยมี
การเดนิขบวนปรบัโครงสร้างอตัราเงนิเดอืน โดยปรบัการรับพนกังานขัน้ต�า่ปริญญาตรเีลย แล้วจะท�ายงัไงกบั
พนักงานซี 2 ซี 3 เดิมล่ะ ช่วงนั้นนี่เอง ที่มีการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ซี 2 ซี 3 ให้เป็น ซี 4 ให้ได้ โดยมี
การอบรมทดสอบ เพื่อที่จะเข้าสู่โครงสร้างใหม่”

 “ตอนนั้น ซี 4 ซี 5 เป็นหัวหน้าหน่วย พอซี 6 ใหญ่ขึ้นมาอีก เป็นผู้ควบคุมงานด้านเกษตรกร  
ด้านสถาบันหรือด้านระยะยาว ประจ�าอยู่ที่ตัวจังหวัด สมัยก่อนจังหวัดมีแค่สาขาเดียว ตัวผมเอง พอได้ ซี 4 
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ปีต่อมาขึ้นเป็นซี 5 แล้วเปิดสอบซี 6 เพื่อไปท�างาน ที่ท่าข้าวก�านันทรงเนื่องจากว่า ธ.ก.ส. มีการสร้างฉาง
ข้าวที่ท่าข้าวก�านันทรง พยุหคีรีเอง ก็ดูเหมือนว่าไม่มีใครอยากไป ผมก็เลยสมัครสอบ จึงโชคดีเพราะ 
คู่แข่งน้อย” คุณสมภพ เล่าถึงคืนวันในช่วงเริ่มต้นงาน

 ก่อนจะเล่าต่อว่า “ผู้จัดการระดับจังหวัดท่านมาคุยกับผม เพราะว่าผมเก่งเรื่องข้าว เคยผ่านงาน
รับจ�าน�ามาแล้ว น่าจะไปดูแลฉางข้าวที่พยุหคีรีนะ ด้วยความที่ผมยังหนุ่มอยู่ ขอให้ได้เลื่อนต�าแหน่งเถอะ  
จะให้ท�าอะไรก็ท�า ผมไม่สนหรอก ผมเลยเตรยีมความพร้อมตลอด เลยได้ไปอยูท่ีฉ่างข้าว แต่กว่าจะไปท�างาน
ที่ฉางข้าวได้ เขาเรียกพนักงานไปทดสอบก่อน มีพนักงานที่ไปท�างานที่นั่นทั้งหมด 3 คน ใน 3 คนก็มีรักษา
การหัวหน้าอีกเหมือนกันนะ เราไปเป็นหัวหน้าเขาอีกนะ เขาจะสอนงานเราที่ฉางข้าว ซึ่งประสบการณ ์
การท�างานที่ผมภูมิใจมากที่สุดคือ การท�างานที่ฉางข้าวนี่แหละ”

 อย่างที่กล่าวเอาไว้แต่ต้น การท�างานท่ีฉางข้าวของ ธ.ก.ส. เองไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ใช่งานของ
ธนาคารโดยตรง เป็นงานใหม่ และดูเหมือนจะยุ่งยากนี้ ต้องดูคุณภาพข้าว ก�าหนดราคา ช่วยเกษตรกรขาย
ให้ได้ราคาที่สูง แน่นอนที่สุดว่าย่อมหาคนที่จะอาสาไปท�างานในจุดนี้ได้ยาก กล่าวคือ นอกจากจะต้องม ี
ความรู้ในเรื่องข้าวแล้วยังต้องมีความมุ่งม่ันจริงใจท่ีจะเข้าไปนั่งท�างานด้านเดียวอยู่ในสถานที่ซึ่งไม่คุ้นเคยได้ 
หากแต่คุณสมภพ ไม่หวั่นไหว ที่ส�าคัญยิ่งขึ้นไปอีก ที่ฉางข้าว ธ.ก.ส. ณ ท่าข้าวก�านันทรงนี่เอง คุณสมภพ 
ปักหลักท�างานมายาวนานร่วม 10 ปี

 “ผมท�างานลักษณะนี้ตั้งแต่ปี 2529 - 2538 การท�างานที่นั่นเริ่มงานบ่าย 2 เลิกงาน 4 ทุ่ม ถามว่า
ท�าไมเวลาท�างานต้องแปลกกว่าชาวบ้าน เพราะเกษตรกรสมัยก่อน ช่วงเช้าจะเกี่ยวข้าว โดยใช้รถเกี่ยวข้าว
หรือใช้คนเกี่ยวข้าวก็แล้วแต่ พอเกี่ยวเสร็จ พ่อค้าท้องถิ่นก็จะขับรถบรรทุกไปซื้อๆ เสร็จ มีตลาดกลางข้าว
เปลือกที่ใหญ่ที่สุดในตอนนั้นคือ ท่าข้าวก�านันทรง เขาจะมาขายข้าวกันที่นี่ กว่าจะมาถึงก็ 4 - 5 โมงเย็น  
ขายไปจนถึงเที่ยงคืน เพราะฉะนั้นกลางวันที่นี่ถึงไม่ค่อยมีคน จะเริ่มงานกันก็ตั้งแต่ 4 - 5 โมงเย็น ธ.ก.ส.  
เลยต้องเริ่มงานบ่าย 2 ถึง 4 ทุ่ม แต่กว่าจะเลิกงานจริงๆ ตี 1 ตี 2”

 ด้วยประสบการณ์ที่คลุกคลีกับการค้าและขายข้าวที่ท่าข้าวก�านันทรงนี่เอง ท�าให้คุณสมภพ เข้าใจ
และมองเห็นรายละเอียดของการท�างานที่ชัดเจน  

 “โดยทั่วไปเวลาพ่อค้า หรือคนที่เอาข้าวมาขายที่ท่าข้าวก�านันทรง จะมีพ่อค้าเป็นร้อยคนเลย  
แต่ละคนจะวิ่งไปหาเกษตรกรหรือไปหาคนขาย เขาก็จะให้ราคาต่างกันไป โดยเอาข้าวเปลือกมาตรวจสอบ
คณุภาพข้าวเบือ้งต้นโดยพ่อค้าจะท�าการตรวจสอบเอง กต็รีาคากนัไป เนือ่งจากผูซ้ื้อและผูข้ายเยอะ เลยท�าให้



ทรรศวรรษที่ 3 ทรรศวรรษที่ 4 ทรรศวรรษที่ 5 ทรรศวรรษที่ 6

11

เกิดการแข่งขันแบบเสรีพอสมควร ถือได้ว่าเป็นตลาดกลางที่ดีที่สุดในประเทศไทย พลเรือเอกสนธิ บุญยะชัย 
รองนายกรัฐมนตรี (2526 - 2529) ก�ากับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม  
ได้สนับสนุนงบประมาณและสถานท่ี ให้ ธ.ก.ส. เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรและสร้างส�านักงานข้ึน ชื่อว่า  
“ฉางข้าว ธ.ก.ส.” อยู่ท่ีท่าข้าวก�านันทรง และต่อมาธนาคารได้ขยายไปที่ สุพรรณบุรี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด 
สกลนคร ” 

 แล้วเปิดเผยความคิดและความเห็นกับสิ่งท่ีได้พานพบในเวลานั้นว่า “ถามว่างานนี้เหนื่อยไหม 
เหนื่อยนะ คือพนักงาน ธ.ก.ส. ที่มาอยู่ที่นี่ ส่วนมากจะมีปัญหาจากที่ท�างานเดิม คืออยู่ที่ไหนไม่ได้แล้ว 
จึงถูกย้ายมาปฏิบัติงานที่นี่ ไม่มีใครอยากมา เพราะนอกจากเวลาท�างานต่างจากชาวบ้านเขาแล้ว อีกอย่าง
เวลามีงานประชุม หรืองานเฮฮาของ ธ.ก.ส. เราในฐานะหัวหน้างานต้องไปเข้าร่วมด้วย ทุกคนจะมองว่า 
เราไม่ใช่พนักงาน ธ.ก.ส. เพราะท�างานไม่เหมือนกัน แต่ผมจ�าเป็นต้องมา เพราะได้เล่ือนต�าแหน่งและ 
ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ”

 แต่ก่อนทีจ่ะได้เลือ่นต�าแหน่งสิง่ทีค่ณุสมภพ ได้พบกคื็อ “อย่างทีบ่อกว่าท�างานทีฉ่างข้าวฯ ไม่มใีคร
อยากมาท�า คนที่มามักจะถูกส่งมาโดยไม่เต็มใจ พวกเราจึงเรียกกันข�าๆ เล่นๆ ว่า พวก ร.พ.ช. ผมเรียกเล่นๆ 
ข�าๆ นะครับ ว่าเป็น ทีม รพช. คือ รวบรวมพวกชั่ว ความจริงเขาเป็นคนดี ตั้งใจท�างานแต่อาจจะไม่ถูกใจ 
เจ้านาย และเวลาในการท�างานเริ่มงานบ่าย 2 กว่าจะเลิกงานก็เที่ยงคืน ตอนนั้นร้านอาหารเลิกตี 2  
เราสามารถกินเที่ยวถึงสว่าง บางครั้งเฮฮา 7 โมงเช้า ก่อนกลับตักบาตรเช้าได้เลย ท�างานไม่เหมือนมนุษย์ 
ธ.ก.ส. เลย” 

 “พนักงาน ก็ถูกส่งมาอยู่เป็นลูกน้องผม ตรงนี้ผมภูมิใจนะ เพราะผมมีโอกาสได้สร้างคน แต่บางคน
ก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพราะเมาแล้วถูกรถชนก็มี เป็นเอดส์ก็มี  นอกนั้นที่เหลืออยู่ต่อมาก็ได้ต�าแหน่งใหญ่ๆ 
กันเยอะนะ อย่างน้อยเกษียณในต�าแหน่งผู้จัดการสาขา จากที่รับมาในต�าแหน่งช่าง จบ ปวส. ถือว่าเขาไปได้
ไกลเหมือนกัน บางท่านได้รับการคัดเลือกเป็น Talent ของ ธ.ก.ส. บางท่านอาจจะได้รับเลื่อนต�าแหน่งเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของ ธ.ก.ส. ในอนาคต” คุณสมภพ ในฐานะผู้บริหารที่ดูแลลูกน้องกล่าวด้วยความภูมิใจ 
และขยายความให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า 

 “คือฉางข้าวเนี่ย เขาจะมีพนักงานช่างกล พนักงานช่างไฟฟ้า พวกน้ีมาจาก ปวช. ปวส. นะ  
ผมก็เค่ียวเข็ญผลักดันให้เขาสอบเป็นพนักงานสินเชื่อ 4 จนสุดท้ายได้ คือสายอาชีพช่างเนี่ย มีหน้าที ่
ในการตรวจสอบคุณภาพข้าว ดูแลระบบขนถ่ายข้าวเปลือก การเงินมีหน้าที่รับเงินพ่อค้าแล้วไปจ่ายเงิน 
ให้เกษตรกร ”
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ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการทำางาน  

 หน้าทีห่ลกัของคณุสมภพ ในฉางข้าวของ ธ.ก.ส. ทีท่่าข้าวก�านนัทรงนัน้กคื็อ การช่วยเหลือให้ลูกค้า

ขายข้าวเปลือกได้ในราคายุติธรรมและให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องคุณภาพข้าวที่พ่อค้าต้องการ 
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 “ผมดูข้าวจนช�านาญเลย ดูปั๊บรู้เลยว่าข้าวนี้คุณภาพเท่าไหร่  สมควรขายได้เท่าไหร่ ผมจะมีหน้าที่

แนะน�าเกษตรกรในการต่อรองกับพ่อค้า สมมุติว่า คุณภาพข้าวของเขาขายได้ 4,300 บาทต่อเกวียน  

ผมจะแนะให้เขาบอกราคาพ่อค้า 4,500 - 4,600 บาท เพื่อให้พ่อค้ามาต่อรองอีกที ซ่ึงการท�างานตรงน้ี 

ใช้ความอดทนสูงมาก เพราะถ้าเกษตรกรขายสินค้าได้ราคาที่พอใจ ผู้ซื้อหรือพ่อค้าย่อมไม่พอใจเป็นธรรมดา 

เพราะซื้อแพง กลับกันถ้าผู้ซ้ือพอใจ เกษตรกรผู้ขายมักจะไม่พอใจก็จะด่าเรา สถานการณ์เหมือนเขาควาย 

ชนกนั คอืโดนทัง้ขึน้ทัง้ล่อง หลกัการของเราคอื เจรจาเพ่ือให้เกษตรกรได้ราคาดทีีส่ดุ แต่เกษตรกรไม่รูห้รอก 

หาว่าเราอาจจะเข้าข้างพ่อค้าเหมือนกัน พ่อค้าก็มองว่าเราเข้าข้างเกษตรกรมากเกินไปทั้งๆ ที่เรารู้ราคาอยู่”

 การยนือยูใ่นต�าแหน่งแห่งนีอ้ย่างทีค่ณุสมภพ ได้รบัมอบหมายให้ท�านัน้ เป็นเรือ่งทีน่่าเป็นห่วงอย่างยิง่  

ที่เหนือไปกว่านั้นต้องกล่าวว่า หากจิตใจไม่เข้มแข็งย่อมไม่อาจท�าหน้าที่นี้ได้ดี เพราะผู้ที่ท�างานจะต้องใช ้

ทัง้ศาสตร์และศลิป์ในการจดัการให้มปีระสทิธผิล และแน่นอนในมมุของผลประโยชน์ย่อมน�ามาซึง่หลายเรือ่งราว 

ที่น่าเป็นห่วง จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่หน้าที่นี้ไม่มีใครสนใจ 

  “การก�าหนดราคา ผมจะใช้วิธีเช็คราคาส่งออกหรือหั่งเช้ง จากจ�านวนเรือที่เทียบท่า เพราะราคา

ข้าวจะขึ้นลงตามจ�านวนเรือส่งออก สมมติว่า วันนี้จะมีเรือส่งสินค้าเข้ามาขนข้าว ราคาข้าวจะขึ้นเลย  ถ้าเรือ

ออกราคาจะลง เรากค็�านวณจากตรงนัน้แหละ ราคาหัง่เช้งเป็นราคาวนัต่อวนั แต่เราจะรูเ้หตกุารณ์ว่า ถ้าเรอื

เข้ามาปุ๊บ เราสามารถก�าหนดราคาสูงล่วงหน้าได้เกวียนละ (หรือ 1,000 ก.ก.) ขึ้นอีก 200 - 300 บาท  

ได้เลย ส่วนจ�านวนเรือจะเข้าเท่าไหร่นั้น เราใช้วิธีการเช็คกับสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมผู้ส่งออก ที่เรามี 

คอนเนคชั่นอยู่ เราก็โทรถามกันทุกวัน พอถามเสร็จ เราก็กลับมาค�านวณราคา” คือเทคนิคที่ไม่มีใครมาสอน

หากแต่ต้องได้มาด้วยประสบการณ์ล้วนๆ 

 “ส่วนคุณภาพข้าว เราวัดจากตัวข้าวเปลือกหนึ่งเม็ด จะมีแกลบ ร�าข้าวท่อนหรือปลายข้าว  

แล้วก็ข้าวสองส่วน ข้าวสามส่วน ถ้าข้าวคุณภาพดีจะเต็มเม็ด แต่ข้าวไม่ดีจะเป็นปลายข้าว หรือปลายท่อน 

เราก็เอามาค�านวณสูตรมาตีราคาเป็นข้าวเปลือก แล้วประกาศเป็นราคาข้าวทั่วประเทศ หรือประกาศราคา 

เป็นกลาง”

 เหล่านี้เองคือที่มาของการประกาศราคาข้าวเปลือกของคุณสมภพซ่ึงแน่นอนว่าแม้หน้าท่ีการงาน

แห่งนี้จะไม่ใช่เป้าหมาย หากแต่มันก็คือความภูมิใจหนึ่งในการท�างานที่ผ่านมา
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รักษาจุดยืน

ไม่โน้มเอียงไปกับนายทุน

 อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า การท�างานในหน้าที่ที่รับผิดชอบยุ้งฉางข้าว ธ.ก.ส. ที่ท่าข้าวก�านันทรง  

ซึ่งเป็นการท�างานที่ต้องตั้งมั่นอยู่ตรงกลางระหว่างพ่อค้าข้าวกับชาวนา โดยมีผลประโยชน์เรื่องราคาข้าว 

เป็นตวัก�าหนดนัน้ไม่ใช่เรือ่งง่าย เพราะอย่างทีเ่ข้าใจกนัดว่ีา เมือ่มเีรือ่งการเงนิมาเกีย่วข้อง เรือ่งผลประโยชน์

ย่อมติดตามมา กระนั้น คุณสมภพ ในฐานะผู้ดูแลและควบคุมในด้านนี้ย่อมต้องมีจุดยืนของตนเอง

 “สถานการณ์เหมือนอยู่ตรงกลางระหว่างเขาควายชนกัน หรือการที่เราอยู่ระหว่างเกษตรกร และ

พ่อค้า การท�างานตรงนี้ ส�านักงาน ธ.ก.ส. อยู่ติดกันกับตึกที่พ่อค้าอยู่ เวลากินข้าวกลางวัน ข้าวเย็น ก็กินด้วย

กันตลอด แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการสร้างความน่าเชื่อถือ ว่าเราเป็นคนของ ธ.ก.ส. ที่มีหน้าที่เข้ามาดูแล

เกษตรกร ไม่ใช่เราเข้าข้างพ่อค้า การท�างานตรงนีจ้�าเป็นต้องอยูก่บัการวางตวัให้มคีวามเป็นกลาง” คณุสมภพ

กล่าว
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 และขยายความต่อว่า “อย่างท่ีบอก ว่าเรากินข้าวกับพ่อค้า เลยค่อนข้างท�าให้คนอื่นมองว่า  

สนิทกัน คือเราอาจจะสนิทนั่นแหละ แต่เราต้องสงวนท่าที เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจว่า เราอยู่ข้างเขาแน่นอน 

แต่เท่าที่ผมฟังมา ย่อมมีเกษตรกรบางคนมาต่อว่าเราบ้าง หาว่าเข้าข้างพ่อค้า แต่ส่วนใหญ่ 99% บอกว่าเรา

ให้ความเป็นธรรมกบัเกษตรกร เพราะอย่างน้อยเรากช่็วยเตม็ที ่ถ้าเกษตรกรไม่พอใจกบัการต่อรองกบัพ่อค้า

คนนี้ เราก็พาไปหาพ่อค้ารายใหม่จนกว่าเขาจะพอใจ สมมุติว่าเราเลิกงานตี 2 แต่ข้าวเกษตรกรมา  

ตี 4 เราหลับอยู่ เราก็ต้องออกมาช่วยเกษตรกรขาย คือเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา ผมท�างานตรงนี้ 8 ปี 

มันแสดงให้เห็นว่า ทุกคนเชื่อใจเรา” 

 ซึ่งนอกเหนือจากการท�าให้ทั้งสองฝ่ายไว้ใจด้วยการวางตัวที่ดีแล้ว คุณสมภพ ยังมีวิธีการอื่นๆ อีก

ไม่น้อย

 “ปกตเิราจะมีการประกาศราคาข้าวว่าคณุภาพนี ้ความชืน้เท่านี ้ ราคาเท่าไหร่ สอง เรามกีารตรวจสอบ

คุณภาพข้าว คือ แต่ก่อนเราใช้วิธีการบดมือ เอาข้าวเปลือกมาบดกับสากขนาดใหญ่ บดตรงโต๊ะไม้สักที่เซาะ

ออกมาเป็นร่องๆ แล้วบด ถ้าเราเอาเปรยีบเกษตรกร เราก็บดแรง ถ้าอยากช่วยกบ็ดเบาๆ มอื มนักจ็ะเป็นเม็ด

ไม่แตกหัก ตรงนี้แหละ ต้องบดด้วยความเป็นธรรม ท�ายังไง ต้องบดด้วยมาตรฐานเดียวกัน แต่ก่อนไม่มี

เทคโนโลยี หรือบางทีหยิบข้าวเปลือกมาแล้วหักเม็ดปุ๊ป รู้เลยว่าข้าว 100 กิโล สีเป็นข้าวสารได้กี่กิโล (หน้าที่

แบบหลงจู๊) พออยู่ตรงนั้น เราต้องวางตัวให้ดี ปกติในการเจรจาต่อรองกับพ่อค้า เราจะเข้าข้างเกษตรกร 

100% เลยนะ สมมุติว่าพ่อค้ากดราคา จากราคาที่เราตั้งให้กับเกษตรกรไปต่อรองเนี่ย เราจะไปช่วยต่อรอง

ดันราคาให้เป็นไปตามที่เราก�าหนดไว้ คือเราช่วยตลอด บางทีต่อรองกันเป็นช่ัวโมง สุดท้ายเราต้องฟันธง  

ด้วยการขอร้องพ่อค้า สมมุติเกษตรกรขอไป 4,400 บาท พ่อค้าให้ 4,300 บาท ตามหลักการถ้าให้มาเจอกัน

ตรงกลาง จะต้องได้ราคา 4,350 บาท เราก็จะขอพ่อค้าว่า 4,380 บาท ได้ไหม คือเราเข้าข้างไปทางเกษตรกร

ก่อนเสมอ แต่บางทีพ่อค้าก็ไม่ยอมนะ อย่างที่บอกมาการท�างานตรงนี้อยู่ล�าบาก”

 สิ่งเหล่านี้ แม้จะยุ่งยาก หากแต่เมื่อผ่านไปแล้วก็กลายเป็นความภูมิใจ โดยเฉพาะความภาคภูมิใจ

ในฐานะหัวหน้างานที่ต้องน�าพาลูกน้องในภาคส่วนของตัวเองให้เดินไปในแนวทางที่ถูกต้อง

 “ที่ผมภูมิใจคือ ผมมีลูกน้อง 3 คนท�าหน้าที่บดข้าว ตรวจสอบคุณภาพข้าวเนี่ย แต่เราท�างานกัน

เป็นทีม ไม่มีใครแตกแถว ไปฮ้ัวกับพ่อค้าเลย ส่วนหนึ่งผมว่า พนักงาน ธ.ก.ส. ทุกคนถูกปลูกฝังมาดี  

ไม่มีเรื่องทุจริตเลย อีกอย่างด้วยความที่พ่อค้าเยอะมากหลายร้อยคน ถ้าไปเข้าข้างคนนี้ พ่อค้าอีกคนก็พร้อม
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ทีจ่ะหกัราคา หรอืบ้ีกนัทนัทเีลย คอืตลาดค่อนข้างเสรด้ีวย บางทีข้าวลงท่ีฉางข้าวปุ๊ป พ่อค้าวิง่มารุมซือ้เลยนะ 

เราต้องบอกว่าอย่าเพิง่ซือ้ เดีย๋วก่อนๆ เราต้องตรวจสอบคณุภาพข้าวก่อนไง ตรวจแล้วกเ็อาตวัอย่างข้าวของ

แต่ละคนมากองๆ กันบนโต๊ะ แปะราคากัน เพื่อให้พ่อค้าซื้อ” 

 และแน่นอนยังต้องพบกับหลายเรื่องราวที่ต้องใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหา “บางครั้งพ่อค้าก็ฮั้ว

ราคากัน เขาไปแอบกระซิบกันไง เรารู้นะ เราแก้เกมด้วยการไม่ขายให้ แต่เท่าที่เราเจอ ไม่ค่อยฮั๊ว เพราะ

พ่อค้าต้องการข้าว เขาไม่ค่อยยอมกนัหรอก พ่อค้าแต่ละคนหนุม่ๆ ทัง้นัน้ เพราะธรุกจิในสมยัก่อนเนีย่ เจ้าของ

โรงสจีะไม่ออกมาซือ้ข้าวเอง แต่จะมีลกูนอ้งมารบัซื้อข้าวตามตลาดกลาง แต่ก่อนตลาดกลางเอกชนมท่ีาข้าว

ก�านันทรงที่เดียว  หลังจากก�านันทรงติดตลาด ก็มีเจ้าอื่น มาเปิดตลาดกลางที่พิษณุโลก เป็นแห่งที่สอง”

 หากจะกล่าวว่า การที่ ธ.ก.ส. ตัดสินใจมาตั้งส�านักงานที่ท่าข้าวก�านันทรงในเวลานั้น ถือเป็น 

ความส�าเร็จอย่างหนึ่งท่ีน่าชื่นชม เพราะโดยเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว ยังท�าให้ ธ.ก.ส.  

ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับข้าวเพิ่มเข้ามาอย่างมากยิ่งขึ้นด้วย กระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังกล่าวได้ว่า หากให้องค์กร

หรือหน่วยงานใดของรัฐเข้ามาดูแลเรื่องการค้าการขายข้าว ก็ยังต้องยกให้กับ ธ.ก.ส. นี้นั่นเอง

 เพราะความส�าเร็จในการต้ังส�านักงานหรือฉางข้าวที่ท่าข้าวก�านันทรงในเวลานั้น น�ามาสู ่

การขยับขยายมากยิ่งขึ้น 

 “พอ ธ.ก.ส. ท�าเรื่องนี้ได้ดี รัฐบาลก็มีงบฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ ธ.ก.ส. จ�านวนเงิน 50 ล้านบาทเพื่อใช้

ในการเปิดตลาดกลางของ ธ.ก.ส. เองที่จังหวัดสุพรรณบุรี กับที่จังหวัดขอนแก่น ตอนนั้นตลาดกลาง ธ.ก.ส. 

กลายเป็นที่ศึกษาดูงานจากท้ังในและต่างประเทศ เพราะเป็นโมเดลท่ีท�าแล้วประสบความส�าเร็จ ได้รับช่ือ

เสียงมาก ผมมีหน้าที่ไปบรรยายเวลาใครมาดูงานที่นี่”

 “ส่วนหนึง่ผมภมูใิจเหมอืนกนันะ เพราะเราสามารถให้เกษตรกรรู้ว่าข้าวแต่ละเกรดมคีณุภาพยงัไง 

พนัธุไ์หนเป็นความต้องการของตลาด และยกระดบัราคาข้าวได้ ภายหลงัมาท�าให้คนอืน่เข้ามาเปิดตลาดกลาง

ขยายออกไป อ�าเภอหนึ่งไม่รู้กี่แห่ง แล้วต่อมามีโครงการรับจ�าน�าอีกรอบ เลยท�าให้เกษตรกรขายข้าวข้าว 

ที่ตลาดกลางน้อยลง เข้าสู่ยุคที่ยุ้งฉางของโรงสีเป็นผู้ด�าเนินการรับจ�าน�า นับจากนั้นมา ตลาดกลางก็เริ่มหมด

ความส�าคัญลงไปประมาณ ปี 2544 ในสมัยนายกฯ ทักษิณ” คุณสมภพ เผยถึงยุคอวสานท่าข้าวหรือ 

ตลาดกลางแบบเดิมที่เคยรุ่งเรือง
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คนฉางข้าว ไม่ได้นั่งโต๊ะเป็นนายธนาคาร

แต่ภูมิใจที่สร้างคนให้เป็นนายธนาคาร

 การท�างานท่ีฉางข้าวท่าข้าวก�านันทรง อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ ว่าแม้จะประสบความส�าเร็จ 

ในการช่วยเหลือเกษตรกร และสามารถไกล่เกลี่ยผลประโยชน์กับบรรดาพ่อค้าข้าว ซึ่งเป็นหน้าที่ในการงาน

ที่รับผิดชอบ รวมถึงได้เข้าไปรับรู้ และเชี่ยวชาญในการประเมินราคาข้าวอันเป็นประโยชน์ในทางอ้อม 

แก่การงานอีกทางหนึง่ แต่เรือ่งทีภ่าคภมูใิจมากทีส่ดุในสายงานอาชพีในเวลานัน้กค็อืค�ากล่าวทีค่ณุสมภพเอง

กล่าวเอาไว้ว่า “ที่ภูมิใจกับการท�างานที่ฉางข้าวเพราะผมได้สร้างคน”

 หากได้รับฟังความรู ้สึกในการท�าหน้าท่ีในเวลาน้ันของคุณสมภพ และทีมงานแล้ว จะเห็น 

ความเปรียบเทียบอย่างเห็นได้ชัดถึงฐานะของพนักงานของ ธ.ก.ส. ด้วยกัน เพราะหลายฝ่ายหรือส่วนใหญ่ 
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จะมีสถานะหรือหน้าตาในสังคมภายนอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนั่งโต๊ะท�างานโก้หรู หากแต่เมื่อเปรียบกับ

การท�างานหนักของทีมงานที่คุณสมภพ ต้องดูแลที่เข้างานบ่ายเลิกงานดึกแล้วแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

 ประเด็นนี้คุณสมภพ สะท้อนให้รับรู้ว่า “ผมเป็นพนักงานธนาคารก็จริง ช่วงที่อยู่ตลาดกลางเกือบ 

10 ปี ไม่รู้เรื่องธนาคารเลย เวลาเข้าประชุมหัวหน้างาน ที่ ธ.ก.ส. จังหวัด เราเหมือนเป็นคนขับรถในสายตา

พนักงานส่วนใหญ่ เพราะใส่เสื้อสีกรมท่าไปนั่งฟังประชุมกับเขา หลายคนต่างจับจ้องด้วยสายตาที่แปลกๆ” 

 นบัเป็นเรือ่งทีท้ั่งน่าขนั และน่าเศร้าไปในเวลาเดยีวกนั ทัง้ทีแ่ท้จรงิไม่ใช่เรือ่งแปลกอะไรด้วยเพราะ

ภาพลักษณ์ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ กระนั้นคุณสมภพ ก็ไม่ได้มองว่านั้นเป็นจุดสิ้นสุดหรือปล่อยให้สภาพการณ ์

เป็นอย่างนั้นตลอดไป 

 อย่างทีป่ราชญ์จนีกล่าวเอาไว้ “ยิง่ต�า่ต้อย ยิง่อยากพฒันา” คณุสมภพ น�าเอาความรูส้กึต�า่ต้อยนัน้

มาแปรเป็นพลังด้วยการบริหาร ด้วยการจัดการตัวเองและคนของตัวเองอย่างจริงจัง 

 “พอรู้ว่าพนักงานเราถูกคนอื่นมองด้วยลักษณะแบบนี้ ผมก็ยิ่งให้ขวัญก�าลังใจ คือท�างานเป็นทีม 

กินข้าวด้วยกัน ไปไหนก็ไปด้วยกัน คนไหนไม่เก่งเราก็ชวนเขามาติว อย่างช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ไม่เคยรู้เรื่อง 

สินเชื่อเลยนะ ก็เชิญพรรคพวกที่ท�างานด้านสินเช่ือมานั่งติว แล้วส่วนใหญ่ก็เที่ยวกันเยอะไง เงินไม่ค่อยมี  

กอ็าศยัพรรคพวกมาตวิให้ จนกระทัง่สอบตดิเป็นพนกังานสนิเชือ่ทกุคน คอืสมยัก่อนอย่างทีบ่อก พอสอบตดิ

เสร็จ ต้องสัมภาษณ์อีก แล้วคนไม่เคยรู้เรื่องสินเชื่อมาก่อนจะผ่านไหม เราก็มีการช่วยโดยขอให้ธนาคารดูแล

เป็นพิเศษ ให้ช่วยกันหน่อย ชี้ให้กรรมการเห็นว่า ถ้าเขาสอบข้อเขียนได้แสดงว่าเขาเก่งแล้ว สุดท้ายกลุ่มนี้ 

ที่ผมผลักดันมาก็ได้เลื่อนต�าแหน่งตามที่ปรารถนาทุกคน”

 แน่นอนท่ีสุดว่า การท่ีสามารถผลักดันลูกน้องจากพนักงานฝ่ายช่างที่แทบจะไม่เก่ียวข้องกับงาน

ธนาคาร ให้สามารถขยับตัวเองจากเจ้าหน้าท่ีระดับล่างๆ มาสู่การได้รับการยอมรับในหน้าที่ที่สูงกว่า  

มีหน้ามีตากว่าย่อมน�าพาความภาคภูมิใจให้แก่คนที่อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริง 

 ซึ่งเรื่องนี้ หากคุณสมภพเป็นเพียงแค่หัวหน้างานที่รับผิดชอบ และท�างานไปให้ผ่านพ้นแต่ละวัน

แล้วละก ็ทมีงานเหล่านัน้คงกลายเป็นเพยีงพนกังานไร้คณุภาพในหน่วยงานและองค์กรเท่านัน้ ตรงข้ามวนันี้

หลายคนประสบความส�าเร็จเป็นนายคน จึงกล่าวได้ว่า ส�าหรับหัวหน้างานแล้ว จะมีอะไรที่ภาคภูมิใจ 

ได้มากกว่านี้



ทรรศวรรษที่ 3 ทรรศวรรษที่ 4 ทรรศวรรษที่ 5 ทรรศวรรษที่ 6

19

ผู้จัดการตลาดกลางสุพรรณบุรี

ใช้ความซื่อสัตย์พิสูจน์ความจริง

 คุณสมภพเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งที่เกิดข้ึนในหน้าที่การงาน “ผมอยู่ตลาดกลางที่ท่าข้าว

ก�านนัทรงรวม 6 ปี เรยีกได้ว่าชีวติการท�างานของผมอยูก่บัเร่ืองข้าวอย่างเดยีว ภายหลงัท่ีผมเข้ามาดตูลาดกลาง

ที่สุพรรณบุรี เวลาท�างานตั้งแต่เช้าจนถึง 2 ทุ่ม เวลาต่างจากพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ที่แรกที่ผมท�างาน 

เนื่องจากแหล่งข้าวในสุพรรณบุรีอยู่ใกล้ๆ กัน และยังถือเป็นหน่ึงในแหล่งข้าวท่ีใหญ่ที่สุดของไทย เรียกว่า 

ทุ่งรวงทอง ที่ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี อ่างทอง อยุธยา และชัยนาท ท�าให้ตลาดกลางที่นี่ 

จะเปิดเช้า แต่เชื่อมั้ยว่า ตอนตี 3 ก็มีรถมารอเข้าคิวหน้าเครื่องช่างน�้าหนักแล้ว รอคิวยาว 2 กิโล  

ทั้งรถอีแต๋น รถบรรทุก ฯลฯ ดังน้ันการท่ีผมเป็นผู้จัดการและนอนพักที่นั่น ผมก็ต้องตื่นตี 5 เพื่อมาเปิด 

เคร่ืองชัง่ เพ่ือชัง่น�า้หนกั จากนัน้กใ็ห้เกษตรกรทีเ่อาข้าวมาขายเข้าคิว เพือ่ตรวจสอบคุณภาพข้าว ผมนัง่ท�างาน

ที่นี่ 4 ปี”
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 ก่อนจะลงรายละเอียดในการท�างานยังท่าข้าวแห่งใหม่นี้ว่า  

 “การท�างานฉางข้าว ธ.ก.ส ท่ีนครสวรรค์ กับท่ีสุพรรณบุรี หลักการเหมือนกัน แต่ที่นครสวรรค์ 

 เราอยูใ่นอาณตัขิองผูม้อีทิธพิลอย่างก�านนัทรง ทีเ่ป็นเจ้าพ่อ การบรหิารงานจงึไม่ค่อยอสิระมากนกั แต่ก�านนั

ทรงให้เกียรติ ธ.ก.ส. มากเลยนะ พอมาตั้งที่สุพรรณบุรี ทุกอย่างเป็นของ ธ.ก.ส. หมด เรามีส�านักงานต่างๆ 

เอง โดยดึงรูปแบบของก�านันทรงมาท�า แต่ที่สุพรรณบุรี มีพนักงาน 20 กว่าคนเยอะกว่าที่นครสวรรค์” 

 กล่าวได้ว่าการท�างานที่สุพรรณบุรี ง่ายกว่าการท�างานที่นครสวรรค์ ทั้งน้ีรูปแบบและแนวทาง 

ได้รับการเรียนรู้และจัดวางโดยมีแม่แบบเก่าจากท่าข้าวก�านันทรง พยุหคีรีมาก่อนแล้ว จึงมีแบบแผนและ

แนวทางที่ชัดเจน แม้ว่าที่สุพรรณบุรีดูเหมือนจะมีขนาดที่ใหญ่และชัดเจนกว่าเดิมก็ตาม หากเพียงแต่เพ่ิม

จ�านวนคนเท่านั้นไม่จ�าเป็นต้องไปเรียนรู้ในรายละเอียดต่างๆอีกแล้ว 

 “ที่สุพรรณบุรี จ�านวนข้าวและพ่อค้าเยอะกว่าที่นครสวรรค์ แต่ภายหลังพอ ธ.ก.ส. ท�าตลาดกลาง

จนดัง ทุกท่ีจึงเปิดตลาดกลางเยอะมาก เน่ืองจากโรงสีข้าวขนาดใหญ่ทั้งหมดมาอยู่ในเขต ก�าแพงเพชร 

นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และนครปฐม”

 คุณสมภพ เล่าว่า “ปี 2534 ผมได้ย้ายมาเป็นผู้จัดการตลาดกลางสินค้าเกษตร สุพรรรณบุรี  

สมยัก่อนผมนบัได้ว่าเป็นดาวรุง่คนหนึง่ ด้วยความทีรู่ ้ความเชีย่วชาญเรือ่งข้าว เวลาใครจะไปดงูานต่างประเทศ

ต้องมาหาผม หรือบางครั้งก็เชิญผมไปดูงานต่างประเทศแต่ต้องสอบภาอังกฤษ ให้ผ่านสอบกับกรมวิเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ ผมไปสอบนะ แต่สอบไม่เคยได้เลย เพราะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษเลย จึงไม่เคยได้

ไปต่างประเทศ แต่ได้สอบทุกครั้งที่ถูกธนาคารเชิญ และคนอย่างผมก็พร้อมอยู่แล้ว ขอให้ธนาคารบอก  

กรณีมีคนจากต่างประเทศมาดูงานเกี่ยวกับข้าว  ผมก็เป็นคนบรรยาย แต่เป็นภาษาไทย” 

 อุปสรรคทางด้านภาษาท�าให้ดาวรุ่งที่ก�าลังพุ่งแรง เพราะการที่รู้จักและเข้าใจเรื่องข้าวดีกว่าใคร  

ในช่วงเวลาที่การค้าข้าวก�าลังเติบโตย่อมเปรียบเสมือนเป็นบุคลากรที่ทรงค่าท่ีสุดของหน่วยงาน ด้วยเหตุน้ี

เขาจึงได้ถูกส่งไปเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบัน Asia Institution of Technology หรือ AIT นาน 2 เดือน 

 “ตอนเรียนทีน่ัน่ ผมต้องไปอยู่หอทีน่ัน่เลยนะ กนิข้าวกบัอาจารย์ๆ กใ็ห้ผมไปสมัภาษณ์ชาวต่างชาติ

ที่ท�างานที่นั่น อัดเทปแล้วมาให้อาจารย์ฟัง โอ้โห เป็นช่วงที่ทรมานมาก” คุณสมภพ เล่าถึงประสบการณ ์

ที่ได้พบอีกอย่างหนึ่งในชีวิตด้วยความขบขัน
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 “หลังจากเรียน AIT จบในวันศุกร์ตอนเย็น ผมตัดสินใจไม่กลับบ้าน แต่ตรงดิ่งไปที่ท�างาน 

ที่ตลาดกลางฯ เพราะเป็นห่วงท่ีท�างาน เน่ืองจากช่วงระยะเวลาดังกล่าวปริมาณข้าวเปลือกของเกษตรกร 

มาขายที่ตลาดกลางฯ เยอะมาก” 

 “มาถึง ปั๊ป เวลาประมาณ 16.30 น. ผมเห็นพนักงานท�างานหนัก ผมก็ลงท�างานเลย ทั้งๆ ที่ควร

จะกลับบ้านนะ เพราะวันนั้นวันศุกร์ด้วย ผมกะว่าจะช่วยพนักงาน ด้วยการรับมอบกุญแจเซฟคืน ผมรับไว้

ตอน 5 โมงเย็น อาสาท�างานวันเสาร์ให้ กะว่าวันเสาร์เย็นๆ ค่อยกลับ”

 แล้วเหตุการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะมาเกิดกับตัวเองก็อุบัติขึ้น 

 “ปรากฏว่ารุ่งเช้าตื่นข้ึนมา ไปท�างานประมาณ 6.00 โมงเช้า นั่งท�างานไปจนถึงเวลาประมาณ  

8.00 น. ได้ไปเปิดตู้เซฟเพื่อตรวจนับเงินตามปกติ พบว่าตู้เซฟที่มีเงินเก็บ 8 ล้านบาทหายเกล้ียง สมัยนั้น 

ทีส่าขาจะมยีาม 2 คนนะ พกปืนลกูซองด้วย แต่เงนิหายเกลีย้ง น่าจะเป็นจ�านวนเงนิทีม่ากทีส่ดุในประเทศไทย

ที่หายจากธนาคารในเวลานั้น” 

 แม้จะมาท�างานด้วยความสุจริต ถูกต้องตามกฎกติกาทุกอย่าง แต่เมื่อรู้ว่าเงินหาย ผู้จัดการอย่าง

เขาก็อยู่ในสภาพเข่าอ่อนเหมือนกัน  

 “ลักษณะตู้เซฟมีกาวซีเมนต์ไปอุดอยู่รูกุญแจ ผมไขไม่ได้ พนักงานคนอื่นก็ไขไม่ได้ ตอนแรก 

เราคิดว่าพนักงานด้วยกันแกล้ง เพราะอย่างท่ีบอก พนักงานท่ีปฏิบัติงาน หรือพวกที่ถูกมองว่าท�างาน 

ด้านธนาคารแล้วมีปัญหา อาจจะเกิดการอิจฉากันเอง แต่พอไขกุญแจเซฟไม่ได้ ก็ต้องเรียกช่างกุญแจมาไข 

ท�าให้ทราบว่าทั้งๆ ที่ตู้เซฟของ ธ.ก.ส. มีรหัส และต้องใช้กุญแจ 2 ดอกในการไข แต่ช่างใช้แค่ไขควงปากแบน

และค้อน ตอกไปไม่ก่ีครั้งประตูก็เปิดออก (ภายหลัง ธ.ก.ส. จึงมีการเปล่ียนยี่ห้อตู้เซฟที่มีความปลอดภัย 

มากขึ้น) พอเปิดเข้าไปเห็นข้างในตู้เซฟเงินหายเกลี้ยง ผมเข่าอ่อนทันที นั่งกองที่พื้นเลย”

 คงไม่มีใครไม่ตกใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าเงินที่หายไปนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง

 “ในใจผมตอนนั้น ผมคิดอย่างแรกเลยว่า ผมไม่ทุจริตแน่นอน แต่ผมกลัวอย่างเดียวคือ เงินหาย  

8 ล้านบาท บริษัทประกันต้องรับผิดชอบ แล้วถ้าเกิดบริษัทประกันมาจ้างวานฆ่าเราแล้วบอกว่าเราทุจริตล่ะ 

ผมคิดขนาดนั้นเลยนะ คือเงื่อนไขการประกันภัย ถ้าพนักงานผู้ถือกุญแจทุจริต บริษัทประกันไม่ต้องจ่าย” 

คุณสมภพเล่าถึงความคิดของตนเองในเวลานั้น ซึ่งอยู่ในภาวะที่เสี่ยงในทุกหนทาง 
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 “ตอนต�ารวจมาที่สาขา เขาสอบสวนประวัติพนักงานกับผม ผมก็เล่าหมดเลย เกิดการคาดโทษ 

คนนั้นคนนี้ รวมถึงคนที่ลางาน เพราะเกิดเหตุวันศุกร์เย็น - วันเสาร์เช้า ผมหมดแรงเลย กะว่าจะกลับบ้าน 

ก็ไม่ได้กลับ ผมต้องมารับโทรศัพท์ทั้งวัน ทุกคนโทรมาหาผม ถามไถ่เหตุการณ์ ให้ก�าลังใจกัน แต่ตอนโทรคุย 

ผมสังเกตว่าเป็นเสียงก้องๆ  ทราบภายหลังว่าถูกแอบดักฟัง แล้วคนต�ารวจสงสัยมากท่ีสุดในเวลานั้นก็คือ  

ผมนั่นเอง”

 จนถึงปัจจุบันเม่ือเล่าถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น คุณสมภพก็ยังคงตื่นเต้นอยู่ไม่น้อย 

เหมือนเหตุที่ประทับเอาไว้ในใจในความรู้สึกไปเสียแล้ว แน่นอนเรื่องเช่นนี้ย่อมไม่มีใครที่ไม่ตกใจ ดังที่กล่าว

เอาไว้ ต�ารวจย่อมสงสัยคนที่มีกุญแจตู้เซฟอยู่ในมือก่อนเป็นคนแรก ซึ่งคุณสมภพย่อมรู้ดี แต่สิ่งที่ท�าให้ 

ไม่เสียสมาธิไปได้ในช่วงเวลาเช่นน้ัน ก็เพราะความจริงและความเชื่อมั่นว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้ที่ทุจริต 

อย่างแน่นอน 

 “ต�ารวจสงสัยคนที่ถือกุญแจ ซึ่งผมเป็นคนถือ และที่ส�าคัญคือ เพิ่งกลับมาจากอบรม AIT ซะด้วย 

ต�ารวจทุกคนถามผม สงสัยผมว่าท�าไมไม่กลับบ้าน แต่จากการพูดคุย และสังเกตดูพฤติกรรม และตรวจสอบ

ประวัติแล้วไม่น่าจะใช่” 

 จนสุดท้ายทุกอย่างก็กระจ่าง 

 “ต�ารวจสอบสวนกันจนถึงวันจันทร์ตอนเช้า ยิ่งสอบยิ่งกระจ่าง สุดท้ายมีพนักงานคนหนึ่งที่ผมรับ

กุญแจมาจากเขา และพนักงานคนนี้ลาพักผ่อน ระหว่างนั้นเขาโทรมาที่สาขาตลอดเวลา และคนๆ นี้แหละ 

ที่เป็นตัวการเอาเงินไป ที่จับได้สารภาพจากการถูกกดดันของต�ารวจและแจ้งว่าเอาเงินไปซื้อสลากออมสิน 

และเจอหลักฐานหลอดกาวซีเมนต์ที่บ้าน” 

 คุณสมภพเล่าว่า “แม้ว่าจะจับตัวคนท�าได้แล้ว แต่ผมก็โดนลงโทษ ทางธนาคารบอกว่าผมท�างาน

ผดิพลาด โดนตดัเงนิเดอืน ผมใช้เวลาอทุธรณ์  2 ปี จงึไม่มคีวามผดิ เพราะผมคดิว่าผมท�าตามกตกิาทกุอย่าง” 

 จากเหตุการณ์นี้เองส่งผลให้ ธ.ก.ส.  ได้มีการวางระบบความปลอดภัยใหม่ ด้วยการทบทวนระบบ

ตู้เซฟ การตั้งรหัส ระบบการควบคุมเงินสดในตู้เซฟ และเปลี่ยนยี่ห้อตู้เซฟเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น
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ไม่เลือกงาน 

บทพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพ

 การเป็นผู้เตรียมความพร้อมอยู่เสมอ สู้งานทุกอย่าง ไม่ว่าธนาคารจะมอบหมายและสั่งการ 

อย่างไร คุณสมภพ ไม่เคยท�าให้ผิดหวัง เพราะจากเหตุการณ์ตลาดกลางสินค้าเกษตรสุพรรณบุรี ท�าให้ต้อง

ถูกย้ายด่วนจากผู้จัดการตลาดกลาง ไปเป็นผู้จัดการสาขาอื่น

 “ตอนแรกมีเจ้านายใจด ีให้เลอืกระหว่าง

สาขาบ้านแพ้ว สาขาราชบุรี และสาขาชะอ�า  

ผมมาคิดดูว่าผมอยู่ตลาดกลางมาเกือบ 10 ปี  

ไม่เคยรู ้เร่ืองงานหลักของธนาคารโดยเฉพาะ 

สินเชื่อเลย และบ้านผมอยู่ราชบุรีด้วย เลยขอไปที่

สาขาบ้านแพ้ว ถ้าให้ไปท�าหน้าที่สาขาราชบุรี  

ซึ่งเป็นสาขาใหญ่ น่าจะท�าไม่ได้แน่ เพราะเราไม่รู้

เรื่องเงินฝาก บัญชี สินเช่ือ มาก่อน คือร้างรา 

จากเร่ืองนี้มานาน ผมและภรรยาเริ่มส�ารวจ 

เส้นทางไป - กลับ จากบ้านถึงที่ท�างานสาขา

บ้านแพ้ว ปรากฏว่าสุดท้ายมีค�าสั่งลงมาให้ไปท่ี

สาขาชะอ�าแทน”

 ถ้าจะกล่าวว่า เมื่อดูชีวิตการท�างานของ

คน ธ.ก.ส. แล้วล่ะก็ น่าจะกล่าวได้ว่า คงไม่มีใคร 

ที่มีชีวิตการงานที่พลิกผันได้เท่ากับคุณสมภพ  

รอดกลาง อีกแล้ว
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สร้างการยอมรับจากลูกน้อง

คือยุทธวิธีสร้างความสำาเร็จ

 อย่างทีค่ณุสมภพ กล่าวเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านีว่้า ทิง้ร้างการท�างานในส่วนของธนาคารมายาวนาน 

พอสมควร เพราะไปประจ�าการอยูใ่นส่วนของการดแูลเกษตรกรขายข้าวเปลือก กระนัน้เมือ่ต้องย้ายมาประจ�า

ในสาขาที่มุ่งเน้นไปทางด้านสินเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างจึงต้องรื้อฟื้นกันใหม่ทั้งหมด

 “พอไปถึงเหมือนกับคนที่ไม่เคยท�างานแบงก์ แล้วมาเป็นผู้จัดการสาขา สังเกตจากปฏิกิริยาของ 

ลูกน้อง การยอมรับของพนักงานในสาขาจึงไม่มี ทุกคนมองผมว่า เป็นผู้จัดการสาขาที่ถูกธนาคารลงโทษมา 

แถมไม่รู้เรื่องงานธนาคารเลย” คุณสมภพ เล่าถึงสิ่งที่ต้องพบในช่วงนั้น 

 กระนั้นจอมยุทธ์ย่อมไม่ปล่อยให้สถานการณ์ท�าลายโอกาส คุณสมภพ จึงต้องหาทางออกให้กับ 

ตวัเองเอาไว้อย่างด ี“ผมกท็�าการบ้านมาพอสมควร ก่อนหน้าทีจ่ะถกูย้ายไป เวลาทีม่หีนงัสือเวยีนของธนาคาร

ออกมากี่ฉบับๆ ผมอ่านหมดเลย อ่านแล้วจดประเด็นต่างๆ เหมือนเราเรียนหนังสือ ท�าให้ผมจ�าผลิตภัณฑ์

ต่างๆ ของธนาคารได้แม่นย�า แต่เวลาปฏิบัติกลับไม่ใช่อย่างนั้น” 

 “วันแรกที่ผมนั่งเป็นผู้จัดการสาขา โดยมาแทนผู้จัดการสาขาคนเก่า จู่ๆ เขาโดนย้าย เขาบอกว่า

เขาไม่ผิดอะไรเลย คุณสมภพเป็นคนผิด ท�าไมต้องย้ายเขาไปสาขาหัวหิน ซึ่งไกลกว่าเดิม ดังนั้นจึงยืนยัน 

ที่จะอยู่ที่สาขาชะอ�าต่อ คนอื่นจะมาไล่เขาออกไปท�างานที่สาขาหัวหินไม่ได้ แล้วอีกอย่างบ้านเขาก็อยู่

เพชรบุรี” นี่เป็นเรื่องราวที่ไม่คาดคิดอีกเรื่องที่ต้องพบเมื่อมานั่งเป็นผู้จัดการสาขาชะอ�าใหม่ๆ 

 “ผมก็อธิบายว่าไม่ใช่นะ ไม่ใช่ความผิดของผม แต่ผมไม่ถือสาและยังรักและเคารพเหมือนเดิม  

สาขาชะอ�า จึงมีผู้จัดการสาขา 2 คน ผู้จัดการสาขาคนเก่ายังนั่งท�างานอยู่ที่ห้อง ผมก็นั่งท�างานของผม 

อยู่ห้องพักชั้นบน เป็นอยู่อย่างนี้หนึ่งอาทิตย์เต็มๆ”

 “พนักงานคนอื่นๆ ก็เห็นผมท�างานอยู่ในห้องพัก แต่สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียด ไม่มีการคุยกัน 

แค่เดินสวนกันไปมา แสดงสีหน้าไม่ต้อนรับ ทุกคนเกิดการแอนตี้ผมขึ้นมา (ผมคิดในใจ)”
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 จากความมุง่มัน่กลายเป็นความอดึอดั ถงึขัน้ทีค่ณุสมภพ สะท้อนห้วงอารมณ์ของตนเองในเวลานัน้

ออกมา กระนั้นในที่สุดทุกอย่างย่อมคลี่คลายไปด้วยกาลเวลา 

 “ไม่รู้เป็นยังไง ผมจะเจอกับปัญหาทุกที คือสาขาชะอ�าเป็นสาขาที่ไกลสุดของเพชรบุรี แต่ก่อนมี

แค่สาขาเมือง สาขาท่ายาง และสาขาชะอ�า คนที่อยู่เพชรบุรีแล้วโดนไปอยู่ชะอ�า เหมือนเป็นการถูกลงโทษ

อย่างหน่ึง คือคนในพื้นที่ไม่อยากอยู่ชะอ�า เพราะมันไกล แต่ก่อนการคมนาคมไม่สะดวก รถพนักงาน 

ก็ไม่เคยมี มีแต่รถโดยสารเก่าๆ แต่ผมคนต่างพื้นที่ ผมก็พักที่สาขาอยู่แล้ว” 

 แม้การท�างานที่สาขาชะอ�า ดูเหมือนจะเป็นสาขาที่ไม่มีใครอยากมาน่ังท�างาน ด้วยปัญหาและ

อุปสรรคต่าง ๆ แต่ในท้ายที่สุดคุณสมภพก็ใช้ความพยายามในการบริหารจัดการกระทั่งประสบความส�าเร็จ

 “ที่สาขาชะอ�า พนักงานคร่ึงหน่ึงเป็นคนพื้นที่ ครึ่งหนึ่งมาจากจังหวัดอื่น ผมก็พยายามสร้าง 

การยอมรับ ด้วยการให้ความใกล้ชิด สนิทสนมกับทีมงาน อยู่ด้วยกันเฮฮากัน จนกระทั่งในที่สุดผมสามารถ

ขับเคลื่อนสาขาชะอ�า ท่ีเคยอยู่ในต�าแหน่งบ๊วยของจังหวัดมาได้ที่ 1 ในเวลาแค่ 2 ปี และจากเป็นสาขา 

ที่สกปรก ผมก็ท�าให้สาขานี้เป็นที่  1 ของภาคจากการประกวด 5 ส” คือความภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่คุณสมภพ

กล่าวถึง ก่อนจะปิดท้ายถึงเทคนิคที่น�ามาซึ่งความส�าเร็จนั่นว่า

 “ส่วนใหญ่ลูกน้องท่ีอยู่กับผมจะได้ดิบได้ดี เติบโตในหน้าที่การงานท้ังนั้น นอกจากพนักงานช่าง  

ที่ท�างานด้วยกันที่ตลาดกลาง จะขึ้นเป็นผู้จัดการสาขาแล้ว พนักงานที่สาขาชะอ�า ก็เช่นกัน ยกตัวอย่าง 

ในปัจจุบัน ภาคตะวันตกทั้งหมด ตั้งแต่ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้อ�านวยการจังหวัด ผู้ช่วยผู้อ�านวยการจังหวัด  

เคยเป็นลกูน้องผมทัง้นัน้ คอืท�างานทีส่าขาเดยีวกนัมาก่อน หลายคนอาจจะมองว่ามอีทิธพิลในภาคตะวนัตก 

ผมโชคดี เวลาท�างานผมเจอเจ้านายดีตลอดมา ส่วนลูกน้องเนี่ย ถ้าเรามีความเป็นพี่ เป็นน้อง มีความจริงใจ

กับเขาๆ ก็รักเรา ยอมเสียสละทุ่มเท ท�างานให้เรา”
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ความจริงใจ

ซื้อใจคนในการบริหาร

 มาถงึจดุนี ้น่าจะกล่าวได้ว่า สิง่ทีโ่ดดเด่นท่ีสดุในตวัของคุณสมภพ ก็คือการเป็นคนท�างานทีใ่จกว้าง 

ที่ส�าคัญยังมีเทคนิคในการบริหารคนอย่างชัดเจน ซ่ึงส่ิงเหล่านี้ปรากฏชัดในส่ิงที่สามารถเห็นได้อย่างเป็น 

รูปธรรมนั่นคือ บรรดาลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณสมภพ ส่วนใหญ่มักจะเติบโตในหน้าที่การงาน 

หากว่าหัวหน้าไม่ดีไม่มีความสามารถนั่นย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย 

 “ผมเริ่มใช้เทคนิคการบริหารคนจริงๆ จังๆ ตอนที่ผมเป็นผู้จัดการสาขา เพราะตอนที่อยู่ตลาด

กลางฯ มันกินนอนด้วยกัน มีอะไรก็กินเหมือนกัน อาศัยความจริงใจกับลูกน้อง มองเขาว่าไม่ใช่ลูกน้อง  

แต่ต้องมองเป็นน้องเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ” 

 “อย่างทีบ่อกว่า ทกุคนอาจคดิว่าผมมีอทิธิพลในภาคตะวนัตก เพราะถ้าถามพนกังาน ในภาคตะวนัตก 

ว่านึกถึงใคร เขาจะนึกถึงผมเป็นคนแรก” 

 สาเหตุของฉายาดังกล่าวมาจากเทคนิคการมัดใจคน “สมัยก่อนวันเกิดลูกน้อง ผมจะเขียนการ์ด 

วันเกิดให้เขา แต่ผมมาคิดดู ในเมื่อบ้านผมอยู่โพธาราม เป็นแหล่งขายตุ๊กตาเยอะมาก ผมก็เลยซ้ือตุ๊กตา 

ซึ่งราคาใกล้เคียงกับการ์ดอยู่แล้วมาแจกให้ลูกน้องดีกว่า เขาจะได้เอาไว้ใช้ได้ด้วย ตอนที่เป็นผู้จัดการสาขา 

วันเกิดลูกน้องผมจะชอบทักทายเขาว่า เป็นยังไงไปตักบาตรตอนเช้ามาไหม แล้วก็วางตุ๊กตากับการ์ดเล็กๆ  

ให้หนึ่งใบ และกล่าวว่าสุขสันต์วันเกิดครับ มีความสุขมากๆ นะครับ แฮปปี้เบิรธเดย์ บางคนร้องไห้เลยนะ 

เพราะไม่เคยเจอใครที่ให้ความส�าคัญกับวันเกิด แม้กระทั่งตนเองยังลืมไปด้วย การกระท�าแบบนี้ เกิดความ

รู้สึกดีๆ ในหมู่พนักงาน ท�าให้จากบางครั้งทะเลาะกัน หรือไม่คุยกัน ก็เกิดบรรยากาศที่ดีข้ึนในการท�างาน  

พากันไปเลี้ยงวันเกิดกัน บางคนย้ายออกจากสาขาไปแล้วนะ ก็ยังมาบอกว่าวันเกิดปีน้ีของเขาไม่ได ้

ของขวัญเลย ผมก็ส่งของขวัญตามไปให้ นี่เป็นที่มาว่าทุกคนจะนึกถึงผมไง”

 เทคนิคเช่นนี้เองที่สามารถท�าได้ง่าย และไม่ซับซ้อน ผู้บริหารที่คร�่าเคร่งเกินไปมักนึกไม่ออก  

และไม่เข้าใจ แต่คนอย่างคุณสมภพ ที่ต้องผ่านงานตะลุยในพื้นที่อย่างผาดโผนคิดได้ และเข้าใจดี 
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 “ปีแรกผมซ้ือตุ๊กตาราคา 40 บาท ปีต่อมาเพ่ิมเป็น 60 บาท ช่วงที่เป็นผู้อ�านวยการฝ่าย ราคา 

ตัวละประมาณ 1,500 บาท เพราะต้องให้ตัวใหญ่ขึ้นๆ ทุกๆ ปี ปีแรกซื้อให้คนนี้เป็นตุ๊กตาหมี คนนี้ตุ๊กตาเสือ 

พอปีท่ีสอง เร่ิมสนทิกนัเกดิการต่อว่าท�าไมรกัคนนีม้ากกว่าเพราะมองว่าตุก๊ตาหม ีแพงกว่า ทัง้ๆ ทีร่าคาเท่ากัน 

แต่หน้าตามันไม่เหมือนกันไง ผมเลยตัดปัญหาปีเดียวกันจะซื้อให้เหมือนกันหมดทุกคนเลย คือทุกคนต้องได้

ตัวเดียวกัน บางคร้ังก็สีเดียวกัน คือเรื่องน้ีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนส�าหรับพนักงาน ที่เราต้องดูแลทุกคน 

เท่าเทียมกัน” คุณสมภพ เล่าให้เห็นภาพถึงการจัดการกับคนอย่างละเอียดอ่อนและเข้าใจถ่องแท้ถึง 

ความรู้สึกของลูกน้อง

 กระนั้นก็มีบทเรียนบางอย่างท่ีต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งข้ึน “แต่การให้จะต้องมีเส้นแบ่งเหมือนกัน  

ตอนทีผ่มเป็นผูจ้ดัการสาขา ผมให้ของขวญักบัพนกังานในสาขาทกุคน แต่ตอนทีผ่มขึน้เป็นผูช่้วยผูอ้�านวยการ

จงัหวดัผมไม่ท�า เพราะเราไม่ใช่เบอร์หนึง่ เราต้องหลกีเลีย่งการปีนเกลยีวกบัหัวหน้า พอมาเป็นผูช่้วยกอง 4  

ก็ไม่ท�าเหมือนกัน พอกลับไปเป็นรองฝ่ายก็ไม่ท�า คือสรุปจะให้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นเบอร์หนึ่งของส่วนงานนั้น”
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 สิง่ทีค่ณุสมภพ กล่าวนีก้ค็อื การให้เกยีรต ิและหลกีเลีย่งผลกระทบทีอ่าจจะเกดิตามมา ซึง่แน่นอน

ว่านี่เองคือหัวใจของผู้บริหารที่จ�าเป็นอย่างมากที่จะต้องเข้าใจในเนื้อหาและรายละเอียดเช่นนี้ 

 คณุสมภพเล่าต่อว่า “ตอนขึน้มาเป็นผู้อ�านวยการจังหวดัผมกใ็ห้ของขวญัเหมือนเดมิ แต่จะให้เฉพาะ

พนักงานภายในจังหวัดที่ท�างานอยู่ในส�านักงาน กับผู้จัดการสาขา และผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ผมซื้อตุ๊กตา 

จากราคา 40 บาทในปี 2534 จนถึงปี 2554 ราคาตัวละพันกว่าบาท ซื้อจนรู้จักแหล่งเลยว่าจะต้องไปซื้อ 

ร้านไหน สิ่งที่ได้ประโยชน์ทางอ้อมคือ เวลาผมไปเยี่ยมสาขา อย่างวันเกิดใครในสาขานั้น ผมไปแต่เช้าเลย 

เอาตุ๊กตาไปตั้งไว้บนโต๊ะผู้จัดการ ไปอวยพรเขาด้วยตัวเอง คือต้องไปต่อหน้าคนเยอะๆ นะไม่ใช่เพื่อเอาหน้า 

แต่ผมคิดว่าเป็นการให้เกียรติเขา บางครั้งพนักงานสาขาก็แซวผู้จัดการสาขาที่เป็นเจ้านายตัวเองว่า ท�าไม 

ไม่ให้ของขวัญเหมือนผู้อ�านวยการจังหวัดบ้างล่ะ ท�าให้ผู้จัดการสาขาบางคนก็หันมาให้ของขวัญลูกน้อง 

ตัวเองบ้าง และก็เกิดการท�างานเป็นทีมเหนียวแน่นกว่าเดิม”

 นี่เองคือเป้าหมายที่แท้จริง “เกิดการท�างานเป็นทีมที่เหนียวแน่น” ซ่ึงก็คือ “ทีมเวิร์ค” นับเป็น 

วิสัยทัศน์ ความกล้า และต้องมีความใจกล้าท่ีจะตัดสินใจในการจัดการบริหารคนเพื่อประสิทธิผลให้ดีที่สุด 

ก็เพื่อการงานของหน่วยงานหรือองค์กร

 คุณสมภพ เปิดเผยถึงแนวคิดของตัวเอง กับรูปแบบที่ได้ท�ามาตลอดว่า

 “ผมคิดว่าวิธีการน้ี จะท�าให้พนักงานมีความภูมิใจที่เราให้ความส�าคัญกับเขา และเพื่อนรู้ว่าวันนี้

เป็นวันเกิด ก็จะเลี้ยงฉลองกัน เกิดความเป็นทีมงาน ลบทัศนคติที่ไม่ดีออกจากกัน อันนี้จึงเป็นส่วนหนึ่ง 

ที่ท�าให้ เวลาผมไปอยู่ที่ไหน จึงเกิดทีมเวิร์คที่นั่น เพราะพนักงานที่ได้ของขวัญจะเกิดความภูมิใจว่า เราเห็น

คุณค่าของเขานะ ตรงนี้เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่ง ที่ท�าให้พนักงานท�างานด้วยความทุ่มเท และพอทุกคนได้รับ

การปฏิบัติเหมือนกัน จึงท�าให้เกิดการท�างานเป็นทีม”
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การทำากับข้าว มัดใจลูกน้อง

กลยุทธ์นอกตำาราที่ได้ผล

 นอกเหนือจากการซื้อใจลูกน้องด้วยรูปแบบ และแนวทางแบบเป็นกันเองดังที่กล่าวเอาไว้ก่อน 

หน้านี้แล้ว ยังมีอีกกลยุทธ์หนึ่งที่แปลกต่างส�าหรับเจ้านายที่คุณสมภพ น�ามาใช้ 

 หากไปเปิดต�าราเก่ียวกับการบริหารท่ีมีอยู่ทั่วไปแล้ว แน่นอนว่าย่อมไม่มีใครได้พบกลยุทธ์นี้ 

ของคุณสมภพ อันถือเป็นกลยุทธ์ที่ลึกซึ้ง และนอกต�าราที่แท้จริง นั่นคือ “การท�ากับข้าว” เลี้ยงลูกน้อง

 “ผมเป็นคนชอบท�ากับข้าว ใครอยากกินอะไรก็จะมาบอกผม ผมจะท�ากับข้าวทุกมื้อ ตั้งแต่เช้า  

กลางวัน เย็น เพราะบางทีพนักงานที่ไม่ได้พักด้วยกัน ผมก็ท�ากับข้าวมาเผื่อนะ ท�ากับข้าวที่ท�างานนั่นแหละ 

หรือบางทีไปตลาดก็จะซ้ือกับข้าวมากินกัน หรือซ้ือกลับมาท�าเองบ้าง ช่วยกันท�าแบ่งหน้าที่ คนนั้นห่ันเนื้อ 
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คนนี้เด็ดใบกระเพรา คนโน้นแกะหอมปอกกระเทียม ต�าน�้าพริก ส่วนผมท�าหน้าที่เหมือนเชฟ คือเอาวัตถุดิบ

เหล่านั้นมาปรุงอาหาร เรียกได้ว่าเป็นการสร้างทีมงานกันในก้นครัว”

 แน่นอนว่า เล่าเรื่องน้ีให้ใครฟัง หากไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าใจในวิธีที่ว่า “สูงสุดคืนสู่สามัญ” 

หรอื “ความเรยีบง่ายคอืความเหมาะสม” แล้วล่ะกย่็อมไม่เข้าใจ แต่ผลทีม่นัเกดิขึน้กค็อืเป้าหมายทีคุ่ณสมภพ 

มองและวางเอาไว้ในใจนั้นเอง 

 “หลังจากท�าแบบนี้ได้ครึ่งปี เกิดความใกล้ชิด สนิทสนม เกิดการเปิดใจกันระหว่างพนักงานกับผม 

ผมจึงได้รู้ว่าแต่ละคนมองผมยังไง” 

 “การกินข้าวหม้อเดยีวกนั กลายเป็นเหมอืนครอบครัว นีเ่องท�าให้พอเราย้ายไปนัง่ในต�าแหน่งทีอ่ืน่

แล้วกลับมาเจอกัน เราก็ยังทักกันพูดคุยเหมือนครอบครัว ไม่เหมือนเจ้านายกับลูกน้อง แต่เหมือนพี่น้อง 

คุยกันมากกว่า”

 แท้จริงแล้ว หากอ่านมานับแต่ต้นส่ิงท่ีผู้อ่านจะเข้าใจในประเด็นนี้สามารถสรุปได้ด้วยถ้อยค�าของ

คุณสมภพ นั่นคือ “อย่ามองว่าเขาคือลูกน้อง แต่มองว่าเขาคือพี่น้อง” 

 “คอืผมมองพนกังานเหมอืนน้องชายหรือน้องสาวเรา หรอืเป็นพีเ่ราคนหนึง่ เวลาผมไปท�างานทีไ่หน 

ผมจะยึดหลักท่านพุทธทาสภิกขุ “มองแต่ดีเถิด” ตอนที่ผมเป็นผู้จัดการสาขา ผมจะติดป้ายนี้ไว้ให้พนักงาน

ดูด้วย ตัวเบ้อเริ่มเลย เพื่อฝึกให้ทุกคนได้คิด”

 คติสอนใจ “มองแต่ดีเถิด” ของท่านพุทธทาสนี้ ถือเป็นการสอนให้มองคนเป็นคน

 “ผมมองว่าทุกคนไม่มีใครดี 100% หรอก และไม่มีใครเลว 100% ตอนที่ผมเป็นผู้จัดการสาขา  

คนที่ท�างานกับผมจะรู้ดีว่า ผมจะเชิญเข้าห้องเย็น เพราะการเป็นผู้จัดการสาขา จะมีคนมาฟ้องเราเรื่อย  

ว่าคนนั้นเลี่ยงงาน คนนี้ดองงาน หากผมนิ่งเฉย พนักงานที่มาฟ้องก็นินทาจะหาว่าผมไม่กล้าตัดสินใจ  

กลบักนัหากมคีนมาฟ้อง แล้วผมด�าเนนิการจดัการทนัท ีกจ็ะถกูมองว่า หเูบายงัไม่ทนัหาสาเหตกุล็งโทษแล้ว 

เพราะฉะนั้น พอใครมาฟ้องผมๆ จะใช้เวลาในการตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ หลังจากนั้นก็นอนคิดเป็นอาทิตย์

เหมือนกันนะ ว่าจะคุยกับพนักงานคนน้ันยังไง คือการเป็นเจ้านายคน มันล�าบากตรงนี้แหละ คนนั้นคนนี ้

มาฟ้อง ซึ่งสิ่งที่ฟ้องกันเป็นนามธรรมทั้งนั้นเลย ดังนั้นการจัดการกับปัญหาต่างๆ เหล่านี้จึงต้องมีเทคนิค” 
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 ก่อนจะเล่าถึงวิธีการแก้ปัญหาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง “เทคนิคผม อันดับแรกจะเชิญ 

เข้าห้องเย็น ไถ่ถามถึงสาเหตุที่เป็นรูปธรรม ไม่ใช่นามธรรม ส่วนใหญ่ผมจะเริ่มสนทนาจากการพูดคุย ว่าเขา

มาจากจังหวัดไหน ครอบครัวเป็นยังไง พ่อแม่เป็นยังไง คุยสัพเพเหระนอกเรื่องก่อน แล้วก็มาถามเรื่องงาน

ว่าเป็นยังไงบ้าง ทีมที่ท�างานด้วยกันเป็นยังไง จากนั้นผมก็จะบอกว่า เท่าที่ผมทราบเป็นยังไงบ้าง”

 “บางทีพนักงานคนนั้นก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ ไม่ยอมรับบ้าง ผมก็จะบอกเขาดีๆ หรือบางคนที่ผมเข้าใจ

เขาผิด ผมก็พร้อมขอโทษนะ ผมยึดคติว่า คุยกันให้เคลียร์ ปรับความเข้าใจกัน เพราะผมอยากให้ใคร 

ที่เข้าห้องเย็นนี้แล้วจะต้องยิ้มออกไปทุกคน หลังจากนั้นแล้วเขาจะเกิดการปรับตัวได้ดี”

 นับว่าได้ผลเสมอมา การปฏิบัติดังที่กล่าวเอาไว้นี้ อาจจะดูเป็นการปฏิบัติในแนวทาง หรือรูปแบบ

ที่ง่ายดายกระนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็สามารถน�ามาปฏิบัติได้อย่างไม่ยากเย็น 

 คณุสมภพ ถงึกับกล่าวเอาไว้อย่างชดัเจนว่า “ใครจะเป็นใหญ่เป็นโตฝึกใช้เลยนะ คอืเทคนคิการคยุ 

ผมจะชมก่อนนะ สร้างบรรยากาศการพูดคุยที่ดีเข้าไว้ สังเกตจากเหตุการณ์ร้ายแรงไม่คาดฝันเช่น ชกต่อย

หรือฆ่ากนัตาย เพราะทะเลาะกนัแล้วเกดิอารมณ์ชัว่วบูทัง้นัน้ ไม่มใีครวางแผนทีจ่ะฆ่ากนัหรอก ยกเว้นมอืปืน 

หรือขัดผลประโยชน์กันจริงๆ เพราะฉะนั้นเวลาจะคุยกับลูกน้อง หากจะแนะน�าสั่งสอนเขา เราจะต้องอยู่ใน

อารมณ์ที่ดี ถ้าเจ้านายเข้าใจผิด ต้องรู้จักขอโทษ และอย่าเอาเรื่องงานมาปะปนกับอารมณ์ส่วนตัว ท�าให้เรา

คุยกันเสร็จแล้ว เรายังออกไปหาข้าวกินกันได้ ผมจะคุยว่าเราคิดกับเขายังไง แล้วสิ่งที่คิดถูกหรือเปล่า ถ้าเรา

เข้าใจผิด ก็ขอโทษกัน”

 พร้อมกันยังฝากค�าสอนเอาไว้จากประสบการณ์ที่พบโดยตรงมาว่า 

 “อีกอย่างหนึ่งใครมาเป็นผู้จัดการสาขาจะต้องมองคนให้ออกว่าใครมีปัญหากับใคร เรื่องนี้ไม่ยาก 

สมมตุด้ิานบญัช ีการเงนิ จะต้องสลบักนัไปกนิข้าวกลางวนั ถ้าใครไป - กลบัตรงเวลา แสดงว่าอาจจะมปัีญหา 

เพราะปกติแล้วพนักงาน ธ.ก.ส. เรา มีความรับผิดชอบสูง จะรีบไปรีบกลับเพื่อมาช่วยเพื่อนบริการลูกค้า 

และให้เพื่อนอีกคนไปกินข้าวเร็วขึ้น พอเห็นอาการแบบนี้ ผมจะสังเกตพฤติกรรมเรียกมาคุยทันที ไม่ปล่อย

ให้คาราคาซัง แต่ผมจะเรียกมาคุยทีละคนจะพบว่า ต่างฝ่ายต่างกล่าวโทษกัน สุดท้ายผมจะเชิญทั้งสองคน 

มาคุยพร้อมกัน เกิดการเปิดใจ อธิบายกัน ก็ท�าให้เข้าใจกันดี” 
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บริหารงานให้ลูกน้องมีความสุข

 จากเส้นทางท่ีดูเหมือนจะขรุขระในสายอาชีพการงาน ด้วยว่าต้องพเนจรไปรับงานที่ยากยิ่ง  

อย่างการรับจ�าน�าข้าว และด�าเนินงานในส่วนของตลาดกลาง กระทั่งกลับมาสู่วงจรด้วยการมาเป็นผู้จัดการ

สาขา ท�าให้ผ่านพบประสบการณ์และน�าสิง่เหล่านัน้มาปรบัใช้กบัความเป็นจรงิส่งประสทิธภิาพในการท�างาน

ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

 จากความยอมรับจากบรรดาคนเคยผ่านงานมาด้วยกันรวมไปถึงเสียงลือเสียงเล่าอ้างในเรื่อง 

ความสามารถในการบริหารคน ส่งผลให้ในเวลาต่อมาคุณสมภพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง 

การบริหารคน บริหารงานให้แก่คน ธ.ก.ส. โดยเฉพาะได้เอาประสบการณ์ และเทคนิคที่เคยใช้และท�าให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการงานมาเผยแพร่ โดยเฉพาะเรื่องการท�างานเป็นทีมเวิร์ค

 “ในปี 2539 - 2540 ตอนท่ีผมเป็นผู้จัดการสาขา ในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ผมยังได้รับ 

มอบหมายให้ท�าหน้าที่เป็นวิทยากรวัฒนธรรมการให้บริการ ท�าหน้าที่อบรมพนักงานสาขาท่ัวประเทศ  

สมยันัน้มทีัง้หมด 8 ทมี กระจายกนัไปท�า หลกัๆ ผมดูแลทางภาคใต้ ตัง้แต่นครปฐมลงไปถงึ 3 จงัหวดัชายแดน 

แต่ก็มีการสลับกันไปดูภาคอื่นบ้าง

 เวลาอบรมจะอบรมทีละสาขา ตอนแรกเราก็ละลายพฤติกรรม ให้เกิดความเป็นทีม และเกิด 

ความไว้ใจกัน แต่ละคนไม่ว่าจะอยู่ในต�าแหน่งไหน ก็จะเท่าเทียมกันหมด มีสิทธิ์เท่ากัน หนึ่งความคิดของ 

ทุกคนมีค่าเหมือนกัน”คุณสมภพเล่าถึงที่มาที่ไปของการเป็นวิทยากร 

 “ผมคิดว่าพนักงานทุกคนรู้หลักว่าการให้บริการที่ดีคืออะไร ไม่ดีคืออะไร มารยาทการให้บริการ 

ที่ดีคืออะไร หรือท�ายังไงให้ลูกค้าประทับใจ แต่ไม่แสดงออก หรือไม่ท�า ผมจึงมีหน้าที่เข้าไปกระตุ้นให้ทุกคน

คาดหวังสิ่งที่ตัวเองจะได้รับเมื่อเป็นลูกค้า แล้วแปลงความคาดหวังนั้นมาให้บริการแก่ลูกค้า หลังจากนั้น 

ทุกคนต้องท�าสัตยาบันร่วมกัน ตั้งปณิธานว่าจะท�าด้วยกัน ทุกคนให้ค�ามั่นสัญญาว่ากลับไปจะท�าแบบไหนๆ 

แต่จะต้องเริ่มจากตัวเองด้วยการคิดดีก่อน ทุกวันท�างานตอนเช้า ผมจะให้พนักงานทุกคนไหว้สวัสดีกันก่อน

โดยเราจะเป็นผู้ท�าก่อน เริ่มบรรยากาศการท�างานได้ดีอีกด้วย”
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 ท�าให้เกิดการยกระดับการให้บริการในเวลาต่อมา  ซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นมานี้ ล้วนแล้วแต่ผ่าน

ขั้นตอนทางเทคนิคที่ได้จากประสบการณ์มาทั้งสิ้น

 “เทคนิคต่างๆ มาจากตอนทีผ่มมโีอกาสเข้าไปบรรยายเป็นวทิยากรให้พนกังาน ธ.ก.ส. อยูช่่วงหนึง่ 

ผมจะบรรยายในเร่ืองวฒันธรรมการบรกิารของธนาคาร เดนิสายไปบรรยายทัว่ประเทศ ดงันัน้ผมจะรูเ้ทคนิค

ว่า ถ้าทีมดี งานจะส�าเร็จ ดังนั้นการท�างานจะเกิดผลส�าเร็จ พนักงานจะต้องมีความสุข ถ้าเรามีความสุข 

ในการท�างาน ลกูค้าทีม่าตดิต่อทีธ่นาคารกจ็ะได้บรกิารทีด่กีลบัไป เกิดความประทบัใจ เมือ่ลกูได้รบับริการทีดี่ 

ก็จะเกิดการบอกต่อให้คนอื่นมาใช้บริการที่ ธ.ก.ส. กลายเป็นลูกโซ่ต่อไปอย่างนี้ พอคนมาใช้บริการมากขึ้น 

ธุรกิจดีขึ้น ก�าไรก็เพิ่มขึ้น พนักงานก็ได้โบนัสที่ดีขึ้น”

 พร้อมกับเผยถึงหลักท่ีส�าคัญซ่ึงประทับอยู่ในความคิดเสมอมาว่า “นี่คือหลักผม บริหารงานยังไง

ให้ลูกน้องมีความสุข แม้ตอนนี้ผมอยู่ในต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแล้ว ผมมักประชุมกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ว่า 

หน้าที่ของคุณคือ ท�าให้ลูกน้องมีความสุข เม่ือไหร่ท่ีลูกน้องมีความสุข เขาพร้อมที่จะท�างานหนัก แต่ถ้า 

ลูกน้องเก่งแต่ไม่มีความสุข เขาก็จะมาท�างานและกลับตรงเวลา แต่ถ้าเขามีความสุข ถึงจะเป็นเสาร์อาทิตย์ 

เขาก็พร้อมจะท�างานโดยไม่เกี่ยงเลย”

 “ตอนทีผ่มขึน้มาเป็นผูอ้�านวยการจงัหวดั ผมประกาศเลยว่าผมมหีน้าทีท่�าให้ผู้จดัการสาขามคีวามสุข” 

 อีกเรื่องหน่ึงท่ีคุณสมภพน�ามาปรับใช้ในยามที่เป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วนั่นคือ การพิจารณา 

โดยการให้ขั้นพิเศษ ซึ่งถือว่าการให้ขั้นพิเศษนี้เป็นการให้โอกาสแก่คนท�างาน

 คุณสมภพกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “อย่างที่ท่านพุทธทาสบอกว่า ทุกคนมีดีมีเสียบ้าง หน้าที่ของเจ้านาย

นอกจากท�าให้ลูกน้องมีความสุขแล้ว ยังจะต้องให้ความเป็นธรรมด้วย โดยเฉพาะการพิจารณาให้ขั้นพิเศษ 

เรื่องการให้ความเป็นธรรม มันยาก เพราะในสายตาเราบอกว่าเป็นธรรม แต่คนเสียประโยชน์จะบอก 

ไม่เป็นธรรม” 

  “การให้ขั้นพิเศษในสมัยก่อนๆ ก�าหนดไว้ว่าให้ไม่เกินร้อยละ 30 ของพนักงานทั้งหมด สมมุติ 

มพีนกังาน 100 คน จะต้องให้ขัน้พเิศษสูงสดุไม่เกิน 30 คน อกี 70 คนจะมองว่าไม่ยตุธิรรมจะจดัการอย่างไร” 

ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวถึงรูปแบบการพิจารณาก่อนจะขยายความต่อมา
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 “ตอนท่ีเป็นผู้จัดการสาขาผมข้อมูลให้กับพนักงานที่ไม่ได้รับพิจารณา สมมุติว่า พนักงานคนนี ้

อยู่ในต�าแหน่งเดิม 5 ปีโดยไม่ได้ขั้นพิเศษเลย ถามว่างานเขาเสียมั้ย ไม่เสีย ดีมั้ยก็ไม่ถึงกับดี เทียบกับ 

อีกคนหนึ่งท�างานดี  ได้ขั้นพิเศษตลอด ท�าไม ไม่ให้โอกาสคนที่ไม่เคยได้บ้าง ขอสักครั้งได้มั้ย” 

 “ผมจะไปพดูกบัพนกังานคนแรกว่า ผมขอนะ มอบหมายงานเพิม่นดิหนึง่ เพือ่ทีเ่ขาจะได้คุณสมบตัิ

ในการพิจารณาได้ขั้นพิเศษ เทคนิคน้ี ท�าให้พนักงานเกิดขวัญก�าลังใจในการท�างานจนพลิกหน้ามือเป็น 

หลังมือเลย พัฒนาการท�างานอย่างเห็นได้ชัด ปรับตัวดีขึ้นเยอะ” คือผลส�าเร็จที่ใช้หัวใจในการท�างาน

 กล่าวได้ว่า วิธีการทางการบริหารของคุณสมภพอย่างที่กล่าวมานี้ หากไม่ใช่เพราะการเป็นหัวหน้า

หรอืเจ้านายทีใ่จดแีละใจกว้างแล้ว ยากยิง่นกัท่ีจะสามารถน�ามาปฏิบตัใิห้เหน็เป็นรปูธรรมได้ชัดเจน เมือ่ผนวก

เข้ากับการที่ไม่ได้มองว่าลูกน้องเป็นลูกน้อง หากแต่เป็นพี่น้องนั้นท�าให้ในฐานะผู้บริหารย่อมเปิดใจอยู่เสมอ

ที่จะผลักดันเพื่อนร่วมงานให้ก้าวหน้า และประสบความส�าเร็จในอาชีพการงาน ซ่ึงนั่นก็ส่งผลเป็นลูกโซ่ถึง

ความส�าเร็จขององค์กรในที่สุดด้วยเช่นกัน  

 และดังที่กล่าวมาทั้งหมด แท้จริงในเรื่องความใจกว้างที่กล่าวนี้ก็คือ ทัศนคติในการมองคน 

ในแง่บวกนั้นเอง

 คุณสมภพยกตัวอย่างความประทับใจให้รับรู้เรื่องหนึ่ง “ตัวอย่างหนึ่งที่ยังประทับใจผมจนถึงวันนี้ 

คือเมื่อปี 2539 มีอยู่ครั้งหนึ่ง พนักงานคนนี้มาท�างานสายประจ�า และกลับเร็ว เวลานัดลูกค้าตามปกติ 

ต้องเตรยีมเอกสารให้พร้อมเพือ่ไปหาลกูค้าตามทีน่ดัประชมุ แต่พนกังานคนนีก้ลบัให้ลกูค้าขบัรถมาทีธ่นาคาร

เพือ่มาเอาเอกสารทีพ่นกังานน�าไปไม่ครบบ่อยมาก ผมอยากรูว่้าเกดิอะไรขึน้กบัเขา ได้เชญิมาคยุ เขายอมรบั

ว่าช่วงนี้เขาเบลอ เนื่องจากแม่ป่วยที่โรงพยาบาล ต้องนอนเฝ้าไข้ท้ังคืน ตอนเช้ามาท�างานเลยเบลอ  

แล้วพนักงานทกุคนในสาขาไม่เคยรูเ้ลยนะว่าแม่เขาป่วย เพราะเขาเก็บตวัไม่ยอมบอกใคร แต่พอบอก ทกุคนรู้ 

ก็ไปเยี่ยมกัน เกิดความเป็นทีม” 

 “นี่เป็นตัวอย่างของการเป็นเจ้านายคน ต้องหนักแน่น อย่าหูเบา ต้องหาต้นตอของปัญหา 

อย่างแท้จริง เพื่อที่จะแก้ไขได้ถูกจุด ในฐานะเจ้านายก็ได้รับการยกย่องว่า เราคล่ีคลาย หรือหาทางออก 

ให้เขาได้ การท�างานก็เป็นทีม เทคนิคต่างๆ กลายเป็นที่ยอมรับใน ธ.ก.ส. ว่ามีความสามารถสร้างทีม” 
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เทคนิคการเตือนลูกน้อง
 

 พื้นฐานรักการอ่านท่ีติดตัวมาตั้งแต่วัยเยาว์ เมื่อขึ้นต�าแหน่งเป็นหัวหน้า ยิ่งท�าให้คุณสมภพ  

เป็นนกัอ่านตวัยง โดยเฉพาะหนงัสอืหลกัการบรหิารลกูน้อง และหนงัสือหลักการต�าหนิลูกน้อง ของนกับรหิาร

มืออาชีพต่างๆ เช่น ท่านธนินท์ เจียรวนนท์ ก็เป็นหนึ่งในหนังสือที่คุณสมภพ น�ามาปรับใช้กับตนเอง

 “ในหนังสือนี้บอกว่า ถ้าลูกน้องท�าผิด เขาจะไม่ลงโทษ เขาจะให้อภัย เพราะคุณธนินท์ คิดว่า 

ถ้าเป็นตัวเองแล้วเจอเหตุการณ์แบบน้ัน เขาอาจจะตัดสินใจแย่กว่าลูกน้องคนนี้ก็ได้ เพราะอย่าลืมว่า  

เวลาคนเราตัดสินใจ มันมีหลายปัจจัยมาเก่ียวข้อง ไม่จ�าเป็นต้องถูกต้องตลอดเวลา เพราะฉะนั้นลูกน้อง 

ที่ตัดสินใจผิดไม่ใช่ว่าเขาเลวร้ายเสมอไป ดังนั้นต้องให้อภัย”

 เป็นแนวทางที่คุณสมภพ ยึดถือเสมอ ท�าให้ที่ผ่านมาคนที่เคยเป็นลูกน้องต่างรัก และสนิทสนม 

กับคุณสมภพ ตลอดมา ที่ส�าคัญยังยกย่องและเชิดชูผู้เป็นหัวหน้าหรือเจ้านายอีกด้วย 
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 “ตอนที่ผมเป็นผู้อ�านวยการจังหวัด ผมใช้หลักการน้ีในการดูแลลูกน้องที่เป็นผู้จัดการสาขาอีกที 

เพราะบางครั้งการสอนคนยากมาก เขาไม่ค่อยยอมรับหรอก ผมใช้วิธีซื้อหนังสือให้ลูกน้องอ่าน หนังสือ 

เรื่องหลักการท�างานหรือการบริหารงาน โดยจะมอบหนังสือเรื่องที่เขาจะต้องพัฒนา ให้อ่านและน�ามาเสนอ

เสนอในที่ประชุมประจ�าเดือนผู้บริหาร โดยมาสรุปให้ฟังท่านละประมาณ  30 นาที” คุณสมภพ ยกตัวอย่าง

ที่ได้มาจากประสบการณ์ก่อนจะเล่าต่อ 

 “มผีูจั้ดการสาขาคนหนึง่ ลกูน้องในสาขาของเขาไม่รกัเลย เพราะเขาไม่เอาลกูน้องไง ผมรูจ้กัเขาดว่ีา 

สาเหตมุาจาการเป็นเจ้าระเบยีบ คดิมาก ท�าให้มองพนกังานสาขาท�าผดิไปหมด และเป็นคนไม่กล้าตดัสนิใจ”

 ปมปัญหานี้ก็ถูกแก้ไขให้ทุกอย่างคลี่คลายโดยคุณสมภพ  

 “ผมเอาหนงัสอืสามก๊กฉบบันกับรหิาร ให้เขาอ่าน ในหนงัสือจะบอกไว้ว่า ทกุคนมเีป้าหมายเดยีวกนั 

แต่เทคนิคการท�างานแตกต่างกัน เช่น เล่าปี่ อ่อนน้อมถ่อมตน ก้มกราบไหว้ ขอให้ชนะ ส่วนโจโฉ ท�าทุกวิถี

ทางทั้งคดในข้องอในกระดูก บังคับขู่เข็ญ อ้อนวอนเพื่อที่ตัวเองจะชนะ ซุนกวน มีเทคนิคการใช้คนที่ดี”

 แล้วยกวรรคทองที่จดจ�าจนขึ้นใจมากล่าวให้ได้ยิน 

 “ถ้ามีลกูน้องร้อยคน ให้ปรกึษาทัง้ร้อยคน มีลกูน้องห้าสบิ ปรกึษาทัง้ห้าสบิ มลีกูน้องสบิ ปรึกษาสบิ 

มีลูกน้องหนึ่งปรึกษาหนึ่ง ถ้าไม่มีลูกน้องปรึกษาภรรยา ถ้าปรึกษาแล้วภรรยาบอกให้ไปทางซ้าย ให้เราใช้

กลยุทธ์ไปทางขวา กลยุทธ์นั้นจะชนะ” ในสามก๊กก็กล่าวไว้เหมือนกัน 

 ก่อนจะปิดท้ายในเรือ่งการบรหิารคนเอาไว้ว่า “ผมให้เขาอ่าน เพ่ือทีจ่ะได้น�าเทคนคิการใช้คนมาใช้

ในการท�างาน บริหารลูกน้อง แล้วอย่ามองคนด้วยอคติ เพราะถ้าเราท�าปั๊บ ไม่ใช่คนนั้นจะไม่รู้ เหมือนเรา 

อยู่บนตึก แล้วมองคนเดินข้างล่าง ทุกคนย่อมมีสัญชาตญาณว่ามีคนแอบมองอยู่ ดังนั้นถ้าเราคิดถึงคนอื่น 

ในทางที่ดี เราก็จะท�าตัวดีกับเขาด้วย แล้วเขาก็จะคิดดีกับเรา เหมือนกัน ถ้าเราไหว้เขาๆ จะไหว้ตอบ ถ้าเรา

ด่าเขาๆ จะด่าตอบ”

 ดงัทีก่ล่าวมา “หนงัสอื” มปีระโยชน์อย่างมาก กระนัน้หากคนอ่าน อ่านโดยไม่เข้าใจมนักไ็ร้ประโยชน์ 

แต่คนอ่านอย่างคณุสมภพ ท่ีมองเหน็และเข้าใจในปรชัญาของชวีติอย่างด ีลงลกึถงึศาสตร์ของการเป็นผูบ้รหิาร 

อ่านแล้วย่อมน�ามันมาปรับใช้และน�ามาถ่ายทอดได้อย่างดียิ่งอีกด้วย 
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ตั้งใจทำา ธ.ก.ส. ให้ทันสมัย

คือความมุ่งมั่นไม่เสื่อมคลาย

 ความจริงนับแต่ร�่าเรียนหนังสือในชั้นอุดมศึกษาและจบการเรียนมา คุณสมภพ ก็มีมุมมองที่ดีต่อ 

ธ.ก.ส. มานับแต่ต้น โดยเฉพาะการท่ีได้กลับไปฝึกงานยังส�านักงาน ธ.ก.ส. สาขานครราชสีมา ที่บ้านเกิด 

ด้วยแล้ว ยิ่งท�าให้เกิดความคุ้นเคยและมุ่งหวังที่จะก้าวเข้ามาเป็นคนท�างานใน ธ.ก.ส.

 แต่ด้วยนาวาชีวิตท่ีพัดพาน�าไปสู่ความแตกต่าง และหลากหลายในสายอาชีพการงาน ซึ่งไม่อาจ

ปฏิเสธได้ คุณสมภพ ก็ดูเหมือนจะไม่หยุดยั้งความตั้งใจที่จะท�าให้ตนเองกลายเป็นคน ธ.ก.ส. ที่มีคุณภาพ 

ให้ได้ ตลอดระยะเวลาจึงได้เรียนรู้ ลงลึก และท�าความเข้าใจกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาอย่างดีที่สุด  

ผ่านการงานในต�าแหน่งแห่งหนต่างๆ มากมายก็ได้ประสบการณ์เพิ่มพูนมาเสมอ 
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 ในฐานะพนกังานคุณสมภพ ผา่นงานมาหลายที่หลายแห่งดงัที่ได้กล่าวมาบา้งแล้ว เพื่อให้เหน็ภาพ

เส้นทางในการท�างานในช่วงเวลาที่ก้าวมาสู่ต�าแหน่งระดับสูงนับแต่ระดับ 11 เป็นต้นมา คุณสมภพ ได้เลื่อน 

มาเป็นผู้บริหารระดับ 11 ครั้งแรกในปี 2546 โดยได้ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้อ�านวยการกอง กองกิจการสาขา 4  

ต่อมาปี 2548 ก็ได้เลื่อนไปเป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการสาขา กินต�าแหน่งระดับ 12 และในปี 2552 

ก็ได้โยกย้ายไปตามวาระในฐานะผู้อ�านวยการส�านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครปฐม ปี 2554 ได้เล่ือนมาเป็น 

รองผูอ้�านวยการฝ่ายกจิการสาขา ภาคตะวนัตก อยูใ่นต�าแหน่งนี ้5 ปี ในทีส่ดุจงึเลือ่นมานัง่ต�าแหน่งในระดบั 

ผูอ้�านวยการฝ่ายกจิการสาขาภาคตะวนัตก กระทัง่ก้าวขึน้มานัง่เป็นผูช่้วยผูจ้ดัการ สายงานสนิเชือ่เกษตรกร 

ในปี 2561

 ทีส่�าคญัทีส่ดุในปัจจบัุนด�ารงต�าแหน่งส�าคญัในฐานะหนึง่ในผูบ้รหิารสงูสดุในต�าแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการ

ธนาคาร คุณสมภพก็ยังมีความชัดเจนท่ีจะท�าให้ ธ.ก.ส. มีความเป็นธนาคารที่ก้าวหน้าและทันสมัย 

ไม่เสื่อมคลาย

 คุณสมภพ เล่าว่า “ตอนที่ผมมาอยู่ส�านักงานใหญ่ ในต�าแหน่งผู้ช่วยฯ ผมมีความภูมิใจที่มีส่วน 

ในการสร้างนวัตกรรมให้กับ ธ.ก.ส. โดยตั้งใจว่า จะท�า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีมาลด

กระบวนการท�างาน เกบ็รวบรวมข้อมลูทัง้หมดมาในระบบ CBS เรือ่งแรกทีท่�าส�าเรจ็เลยคอื เมือ่เดอืนตลุาคม 

2562 ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของเรานั่นคือการจัดท�าสัญญากู้เงินและเบิกเงินกู้ผ่านบัตร ”

 ก่อนจะบรรยายให้เห็นภาพว่า “ปกตเิวลาทีล่กูค้ากูเ้งนิแล้ว ธ.ก.ส. จะโอนบัญชเีงนิฝาก ไม่ว่าลกูค้า

จะเบิกหรือไม่ก็ตาม เขาจะต้องเสียดอกเบ้ียทันที เงินกู้ถูกโอนเข้ามาในบัญชี แต่ลูกค้าได้รับผลตอบแทน 

ในรูปของดอกเบี้ยเงินฝาก ผมเลยมาคิดว่า ท�าไมเราไม่ท�าเหมือนบัตรเครดิต น่ันคือ ลูกค้าเป็นหน้ีเท่าไหร่  

คิดดอกเบี้ยเท่านั้น” 

 สุดท้ายโครงการโอนกู้ผ่านบัตรก็ส�าเร็จ

 “หลังจากตุลาคมปีที่ผ่านมา ใครมากู้ ธ.ก.ส. ไม่ต้องโอนเข้าบัญชีเงินฝากแล้ว แต่สามารถรูดบัตร

ได้เลย รูดเท่าไหร่เป็นหนี้เท่านั้น และคิดดอกเบี้ยตามจริง”

 ไม่เพียงแต่งานแรกที่กล่าวมาเท่านั้น ในปัจจุบันคุณสมภพ ก็ยังมุ่งม่ันในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

มาอย่างตั้งใจ 
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 “ภายหลงั ผูจ้ดัการได้มอบหมายงานให้ผมมาท�าหน้าทีป่ระเมนิสมรรถนะและศักยภาพแท้จรงิของ

ลูกค้าเกษตรกร หรือ Loan Review หลังจากพบว่าลูกค้าแต่ละคนมีภาระหนี้สินเยอะมาก” 

 “วิธีที่ผมท�า คือ ให้พนักงานไปพบลูกค้าเพื่อสอบถามรายได้รายจ่าย และภาระหน้ีสินที่แท้จริง 

ของเขา หลังจากนั้นเราก็มาท�าตารางช�าระหนี้ใหม่ ให้ลูกค้าส่งช�าระหนี้ตรงตามหนี้คงค้างจริง สมมุติเขาส่ง 

5 แสนต่อปี ให้มีการผ่อนนานขึ้นจาก 1 ปี เป็น 10 - 20 ปี ได้มั้ย เพื่อให้การผ่อนช�าระหนี้ของลูกค้าค่อยๆ 

ตรงตามสภาพที่แท้จริง อันนี้ก็เพิ่งส�าเร็จไปตั้งแต่ปี 2562” เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิที่คุณสมภพไม่มีวันลืม  

 “ทั้งนี้ตามหลักการเราจะท�าการประเมินสมรรถนะ และศักยภาพแท้จริงของลูกค้าเกษตรกร หรือ 

Loan Review กันปีละ 2 ครั้ง ก�าหนดให้พนักงานไปเจอลูกค้าทุกคนเพื่อท�าตารางการช�าระหนี้ใหม่  

โดยในปีทีผ่่านมา เพิง่ประเมินครัง้แรก และสามารถช่วยลกูค้าให้มคีวามสามารถช�าระหนีไ้ด้ตามจริง 5 แสนคน 

จากลูกค้าทั้งหมด 4.5 ล้านคน และหากไม่ติดวิกฤต COVID-19 เราคงเพิ่มจ�านวนได้มากกว่านี้ และ 

ตามที่ท�าแผนเสนอไป เราตั้งเป้าว่าจะไปทบทวนและจัดท�าตารางช�าระหนี้ให้ตรงกับศักยภาพท่ีแท้จริง 

ของลูกค้าหรือ Loan Management ได้ไม่ต�่ากว่า 2 ล้านคนภายในปี 2564 และครบ 4.5 ล้านคน  

ภายในปี 2566”

 ไม่เพียงแต่เท่านั้น คุณสมภพ มีงานอื่นที่ยังคงท�าส�าเร็จและสามารถบอกเล่าได้ 

 “อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเข้ามาแก้ปัญหาคือ เอกสาร กล่าวคือ ระบบการท�างาน ธ.ก.ส. ตั้งแต่ปี 2509  

เรามีแบบพิมพ์ที่เป็นกระดาษอย่างเดียวเลย คิดดูว่าข้อมูลลูกค้าเยอะมาก ตอนนี้เรามี 4.5 ล้านคน ต้นเงินกู้

ประมาณ  1.6 ล้านล้านบาท 1 คนกู้เฉลี่ยคนละ 4-5 สัญญา เพราะเกษตรกรหนึ่งคนจะท�าเกษตรกรหลาย

อย่าง ในหนึ่งสัญญาจะมีเอกสารประมาณอย่างน้อย 5 แผ่น นั่นหมายความว่า เราต้องพิมพ์เอกสารสัญญากู้

รวมๆ แล้วไม่ต�่ากว่า  20 ล้านแผ่นต่อปี” 

 “นี่คือที่มาท่ีธนาคารจ�าเป็นต้องสร้างห้องเก็บเอกสารขนาดใหญ่ และเป็นห้องที่มีความมั่นคง

ปลอดภัยเพื่อรองรับเอกสารมากมายขนาดนี้ ไหนจะต้องมีห้องเก็บพัสดุ มีการตรวจรับพัสดุ”

 นับว่าเป็นงานใหญ่ไม่น้อยหากต้องท�าการบูรณาการในเรื่องนี้ 
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 “เมื่อเห็นปัญหาน้ีแล้ว ผมหาทางออกให้กับ ธ.ก.ส. ทันที ด้วยการวางระบบฐานข้อมูลที่ชื่อว่า  

AR Due โดยให้พนกังานทกุคนใช้แทบ็เลต็ในการเข้าไปหาลกูค้า โดยไม่ต้องใช้กระดาษจด และข้อมลูทัง้หมด

จะเชื่อมโยงกับระบบ CBS พนักงานก็จะสะดวกขึ้น  เอกสาร แบบพิมพ์ก็จะถูกยกเลิก” 

 “ดงันัน้ตอนทีเ่ราประเมนิสมรรถนะ และศกัยภาพแท้จรงิของลกูค้าเกษตรกร หรอื Loan Review 

เราถือโอกาสนี้ น�าข้อมูลลูกค้าเข้าระบบ CBS และในอนาคตเราจะพัฒนาเป็นแอปพลิเคชั่น เพื่อให้พนักงาน

ไปพบลูกค้า โดยในแอปจะมีฟังก์ชั่นแสดงต�าแหน่งที่ตั้งลูกค้า พร้อมบันทึกตรวจสอบการกู้ได้เลย ในขณะที่

ผู้จัดการสาขาก็สามารถตรวจสอบการท�างานของพนักงานได้ด้วย”

 นับว่าเป็นความมุ่งม่ันและตั้งใจที่ควรยกย่องอย่างยิ่ง เพราะในเวลาอีกไม่นานระบบการจัดเก็บ

ข้อมูลแบบดั้งเดิมที่ไม่เป็นระบบ จะกลายมาเป็นฐานข้อมูลที่ส�าคัญ และไม่ยุ่งยากในการสืบค้นกันอีกต่อไป

 “จรงิๆ เอกสารข้อมูลต่างๆ มกัจะอยูต่ามสาขา ไม่ได้เข้ามาทีส่�านกังานใหญ่ นัน่หมายความว่าระบบ

ฐานข้อมูล AR Due จะถูกเข้ามาอยู่ในส่วนกลางทันที”คุณสมภพ ชี้ให้เห็นเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 ไม่เพียงแต่เรื่อง “โอนกู้ผ่านบัตร” เท่านั้น ในเวลาต่อมา ภายใต้การก�ากับดูแลของคุณสมภพ  

ยังพัฒนาการท�าสัญญากู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งด้วย การก�าเนิดการท�าสัญญากู้ 

ผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ในครัง้นี ้ถอืเป็นการเกดิขึน้มาครัง้แรกในระบบธนาคารของไทย ส่งผลให้ภาพลกัษณ์

ของ ธ.ก.ส. ทีก่่อนนีเ้คยถกูมองว่าเป็นธนาคารของรฐัล้าสมยั สามารถก้าวขึน้มายนืแถวหน้าในเรือ่งวทิยาการ

โดยทันใด

 “ธ.ก.ส. เป็นธนาคารแห่งแรกที่ให้บริการ ท�าสัญญากู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยลูกค้าสามารถ

ท�าสัญญากู้ผ่านแอปพลิเคช่ัน โดยเริ่มทดลองกับลูกค้า ธ.ก.ส. จากโครงการสินเชื่อฉุกเฉินส�าหรับผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากไวรสั COVID-19 ถอืเป็นนวตักรรมทีเ่ข้ามายกระดบัมาตรฐานการให้บริการของธรุกจิธนาคาร 

เพราะ ธ.ก.ส. ท�าเป็นครั้งแรกของไทย จากปกติ ธ.ก.ส. จะล้าสมัยกว่าแบงก์อื่นมาก”

 เหล่านีค้อืความมุง่มัน่ทีแ่ม้คณุสมภพจะมส่ีวนส�าคญัในการด�าเนนิการกระนัน้คณุสมภพก็ยนืยนัว่า 

นี่เป็นผลมาจากการท�างานเป็นทีมเวิร์คที่ดีอีกครั้งหนึ่ง 
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Hi-Tech Hi-Touch

เข้าถึงจริงใจและทันโลก

 ในวันท่ีเทคโนโลยีก้าวไกลกระท่ังเปลี่ยนโลกดังเช่นปัจจุบัน จนน�าพาค�าที่ไม่คุ ้นเคยอย่าง  

“ดสีรปัชัน่” ให้กลายเป็นความเคยชนิในบรบิทของสงัคมวงกว้าง เทคโนโลยดีจิติลัเข้ามามบีทบาทในทกุภาค

ส่วนขององคาพยพทางธุรกิจน�าพาให้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรต้องมาตั้งรับ และปรับตัว โดยการน�าเอา 

ดิจิทัล เข้ามาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพื่อขยายศักยภาพภายนอก และภายในของตนเองกันขนานใหญ่
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 กระทั่งมีค�ากล่าวที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่า “ใครปรับตัวช้าคนนั้นต้องพ่ายแพ้” มาถึงชั่วโมงนี้ ธ.ก.ส. 

ก็ยังไม่หยุดนิ่ง ด้วยทีมงานและคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันที่ดูเหมือนจะมีความเป็นหน่ึงเดียว ร่วมแรงร่วมใจ

กันอย่างเต็มที่น�าพานาวาแห่งน้ีให้ก้าวหน้าต่อไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย น�ามา 

ซึง่การจดัการเปลีย่นแปลงโครงสร้างการท�างานหลายภาคส่วน ทัง้น�าเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมด้านผลติภณัฑ์ 

และเทคโนโลยีด้านการจัดการหลายด้านเข้ามาปรับปรุงแก้ไข และเสริมทัพ

 ในส่วนนี้มุมมองของคุณสมภพ ในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการมีมุมมองที่เหมือนและแตกต่างไปด้วย 

เช่นกัน ซึ่งคุณสมภพ ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า

 “มุมมองด้านไอทีผมจะไม่เหมือนกับคนอื่น คือ ธ.ก.ส. เรามีลูกค้าเกือบครึ่งหนึ่งอายุ 60 ปีขึ้นไป 

แล้ววัฒนธรรมในชนบทส่วนมากยังไม่ยกมรดกให้ลูกหลาน หลายคนมองว่าการเกษตรจะหายไป  

แต่ผมมองว่าประเทศไทยอยู่ในเขตที่เหมาะแก่การท�าการเกษตร และไทยมีพื้นที่เหมาะที่จะท�าการเกษตร

เยอะมาก ต่อไปถ้าเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากขึ้นและเข้ามาทดแทนแรงงาน ส่งผลให้คนตกงาน  

แล้วคนตกงานเหล่านั้นก็ต้องกลับบ้านมาท�าการเกษตร”

 นับเป็นการมองสวนทางจากผู้คนท่ัวไปอยู่บ้างในเรื่องที่ว่าในอนาคตจะมีคนรุ่นใหม่ๆ เข้าสู่วงการ

เกษตรกรรมมากขึ้น กระน้ันก็เป็นไปได้มากเมื่อถูกมองและถ่ายทอดผ่านสายตาของคนที่คลุกคลีอยู่กับ

เกษตรกรมาชัว่ชวีติ เมือ่แนวโน้มคนทีจ่ะเข้ามาภาคเกษตรมากขึน้ นัน่หมายถงึฐานลกูค้าใหม่ทีเ่ป็นคนรุน่ใหม่

เข้ามามากขึ้นเช่นกัน ซึ่ง ธ.ก.ส. จ�าเป็นต้องรองรับกลุ่มคนเหล่าน้ีตามไลฟ์สไตล์ของเขา ทั้งผลิตภัณฑ์และ

บริการ โดยเฉพาะการบริการ ในปัจจุบันดูเหมือนว่าสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะเดินหน้าด้วยเทคโนโลยี  

 “แต่ส�าหรับผม Hi - Tech Hi - Touch ต้องอยู่ควบคู่กัน”

 นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง หากจะให้เทคโนโลยีมาผสมผสานกับความเรียบง่าย การเข้าถึง 

อย่างที่เคยเป็นเอกลักษณ์ของ ธ.ก.ส. คุณสมภพ ขยายความให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่า 
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 “อย่างนโยบายสนิเชือ่ของผม จะใช้ Hi - Tech ในการ Re - process การท�างานภายในของ ธ.ก.ส. 

แต่กับลูกค้าต้องใช้ Hi - Touch เพราะชาวบ้านก็ยังเป็นชาวบ้าน อัตราการใช้สมาร์ทโฟนมีไม่ถึง 20% และ

ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับการท�าธุรกรรมออนไลน์ ดังนั้นเราต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่เคยมีกับเกษตรกร

ตั้งแต่บรรพบุรุษกลับมาให้ได้ ความเป็นพี่เป็นน้อง ความเป็นพวกพ้องกัน นั่นคือ Hi - Touch ด้วยการไป

พบปะ เยีย่มเยยีนลกูค้า ไปเป็นพีเ่ลีย้ง ไปเป็นเพือ่น ไปเป็นทีป่รกึษาเหมอืนเดมิ ส�านกังานกต้็องมเีหมือนเดมิ 

เพื่อรองรับบริการลูกค้า”

 “ถ้า ธ.ก.ส. เน้นความสัมพันธ์ Hi - Touch องค์กรจะอยู่ได้อีกยาว แต่ต้องใส่ Hi - Tech  

น�าเทคโนโลยเีข้ามาปรบักระบวนการท�างานให้ทนัสมยั สัน้ กระชับ บรหิารข้อมลูทกุอย่าง และน�ามาวเิคราะห์

ได้ดี” เสมือนบทสรุปในแนวคิด และชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกว่า  

 “แต่ถ้าเราเน้น Hi -Tech อย่างเดียวความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้านับวันก็จะห่างกันไปทุกที 

ผมว่าเราต้องรักษาจุดเด่นของเราเรื่องการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้คงอยู่นานๆ เพราะน่ีเป็นความได้

เปรียบของเราทีแ่บงก์อ่ืนท�าได้ไม่ดีเท่าเรา เชือ่มัย้ว่า ถ้าเข้าไปในหมูบ้่าน ให้นายอ�าเภอนดัประชมุ กบัผู้จดัการ

สาขา ธ.ก.ส. นัดประชุม ลูกค้าจะมาหาเรานะ 

 ก่อนจะปิดท้ายเอาไว้ให้ได้คิดกันยาวๆ ว่า 

 “ด้วยความท่ีกลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. ไม่ใช่กลุ่มคนเมือง แต่เป็นเกษตรกร ดังนั้นเทคโนโลยีที่น�ามาใช้ 

ก็ไม่ควรน�าหน้าแบงก์ หรือเทียบเท่ากับแบงก์อื่น เพราะบางทีถ้าเราท�าตามเขา ต้องใช้เงินลงทุนสูง และ 

ท�าไปลูกค้า ธ.ก.ส. ก็ใช้ไม่เป็นอีก สู้เราพัฒนาเทคโนโลยีตามหลังเขาไปดีกว่า นอกจากใช้ต้นทุนไม่สูงแล้ว  

ยังมีเวลาให้ลูกค้า ธ.ก.ส. ปรับตัวด้วย”
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 Smart Farmer เกษตรรุ่นใหม่

 คุณสมภพแสดงวิสัยทัศน์ต่อการท�างานของ ธ.ก.ส. ที่เขามองเห็นเอาไว้ว่า “ตอนนี้ก�าลังอยู่ในช่วง

เปลี่ยนผ่าน Generation ลูกค้า ธ.ก.ส. หมายความว่า รุ่นพ่อแม่เริ่มวางมือสู่รุ่นลูก ประกอบกับลูกหลาน

เกษตรกรเริ่มกลับบ้าน แน่นอนว่า ธ.ก.ส. ต้องเข้ามาช่วยเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการท�า 

การเกษตร”
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 “แต่ต้องเป็นการ “Smart Farmer” โดยใช้ต้นทนุการผลติเท่าเดมิ แต่ได้ผลผลิตคุณภาพดขีึน้ หรอื

เพิ่มมากขึ้น แต่ไม่ใช่ลดต้นทุนลง แต่ผลผลิตดีขึ้น มันเป็นไปไม่ได้ เราต้องอยู่ในโลกความเป็นจริง คือ 

ถ้าจะลดต้นทุน อย่างน้อยผลผลิตต้องเท่าเดิม สรุปก็คือ วิธีนี้คือการท�าเกษตรที่สร้างรายได้มากขึ้นโดยใช้

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต แปรรูป การตลาด หรือขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค”

 ไม่เพียงเท่านั้น คุณสมภพ ยังเชื่อมั่นในวิถีเกษตรกรที่จะยั่งยืนต่อไปในอนาคต นั่นหมายความว่า

ยังต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับแนวทางหลักของ ธ.ก.ส. ในอนาคตในเรื่อง Smart Farmer ว่า

 “ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เรามีพื้นที่เหมาะแก่การเกษตร ผลไม้มีทุกชนิด ทุกฤดู 

ผลผลิตดี ผมว่าสิ่งที่ ธ.ก.ส. ต้องเตรียมคือ เราต้องสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ค�าว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ ไม่ใช่เกษตรกร

ทีอ่ายนุ้อยเพียงอย่างเดียว เพราะบางคนท�างานจนเกษยีณแล้ว กส็ามารถไปเป็นเกษตรกรรุน่ใหม่ได้เหมอืนกนั” 

 “อีกประการหน่ึง ธ.ก.ส. ต้องสร้างค่านิยมใหม่ หรือปลุกจิตส�านึกในการท�าการเกษตรยุคใหม่  

ในฐานะอาชีพที่มีคุณค่า สร้างรายได้อย่างมั่นคงให้กับชีวิต ล้างค่านิยมของสังคมไทยท่ีผ่านมา ท่ีลูกหลาน

เกษตรกรท่ีเรียนหนังสือจบปริญญาตรีแล้วกลับไปท�างานที่บ้านเกิด มักจะถูกดูแคลนจากสังคมในชนบท  

ว่าพ่อแม่ส่งเสียเงินทองเรียนจบปริญญาแล้ว เพื่อให้เป็นจ้าวคน นายคน กลับมาท�าการเกษตร เสียเวลาและ

เสียเงินพ่อแม่ ”
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บทสรุป

 กับปรัชญา “มองเขาว่าไม่ใช่ลูกน้อง แต่ต้องมองเป็นน้อง” คือแนวทางการบริหารคน บริหารงาน

ในองค์กรเสมอมา วันนี้ คุณสมภพ รอดกลาง คือหนึ่งในผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ที่น่าจะกล่าวได้ว่า ผ่านร้อน

ผ่านหนาวมาที่สุดคนหนึ่งใน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแห่งนี้

 ยังไม่นับรวมเอาความอดทน ซ่ือสัตย์ และความมุ่งมั่นที่จะท�าให้ตัวเองก้าวหน้า และองค์กร 

ที่ตัวเองรักมั่นคงยั่งยืน ซ่ึงล้วนแล้วแต่คือหัวจิตหัวใจของความเป็นคน ธ.ก.ส. ที่ต้องมี และรักษาเอาไว ้

ให้ยาวนานตลอดไป 
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2558 6100

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

2346 Phaholyothin Road, Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

 Tel. (662) 558 6100

www.baac.or.th


